Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh

Giới thiệu
Tình yêu là thứ vốn dĩ nảy sinh rất tự nhiên, đôi khi ta không biết được rằng có ai đó vô tình hay cố ý bước vào cuộc sống của chính mình, làm mọi thứ trở nên thay đổi, cứ thế chầm chậm, dịu dàng giống như truyện Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nhe-nhe-vao-long-anh

Mục lục

1. Chương 1: Cv Tâm Khẩu Bố Y

2. Chương 2: Khâu Tân

3. Chương 3: Là Ai?

4. Chương 4: Ca Từ Đó

5. Chương 5: Lòng Tiểu Nhân

6. Chương 6: Kinh Sợ

7. Chương 7: Tướng Quân Lệnh

8. Chương 8: Bạn Học, Anh Thắng Rồi

9. Chương 9: Hỏng Bét

10. Chương 10: Nông Dân Gặp Gỡ Nhà Tư Bản

11. Chương 11: Cười Lạnh

12. Chương 12: Princess

13. Chương 13: Xốc Xếch

14. Chương 14: Lửa Nóng

15. Chương 15: Mướn Phòng

16. Chương 16:

1. Chương 1: Cv Tâm Khẩu Bố Y

“Bà xã.”

“Ừ. . . . . .”

“Bà xã.” tiếng chà sát của quần áo, “Em thật thơm.”

“A ách. . . . . . Anh, Anh nhẹ chút đi mà. . . . . .”

“Thật sự muốn nhẹ chút sao? Chỗ nào muốn nhẹ? Chỗ này à?” thanh âm hôn mút mập mờ, thoáng cái hạ xuống, rơi vào tai rất rõ ràng, mang theo một tia câu dẫn, dễ khiến người khác kìm lòng không đậu, “Hay là chỗ này?”

“Ách ừ. . . . . . Anh, đừng. . . . . . A ừ.”

Trình Ti Tư bị đang tập trung thì bị thanh âm cao vút này làm cho chấn động, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa cũng bay mất, lại không nghĩ rằng đang lúc này, cái tai nghe đang mang thanh âm bỗng gián đoạn, sau đó chính là âm thanh truyền ra từ máy tính, ngay lúc nam nữ đang gây cấn, Trình Ti Tư cả kinh, vội vàng đi tới đoạt lấy tai nghe của mi cùng phòng, lại bị Úc Sóc trốn được, giật lại tai nghe từ trong lổ tai của cô xuống, cười đến bí hiểm…

“Được lắm, mi rốt cuộc cũng bị ta bắt được rồi.”

Úc Sóc vừa ôm tai nghe, vừa liếc xéo Trình Ti Tư đang bối rối hoảng hốt muốn tắt âm thanh, trong lòng cười trộm nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ nghiêm nghị.

“Ti Tư, mi biến chất rồi, lại muốn độc chiếm một mình.” .

Âm thanh đồi trụy rốt cuộc cũng dừng lại, Trình Ti Tư mới coi như là thả lỏng, cũng may trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cô lập tức liếc mắt về phía người mi cùng phòng kiêm mi thân đang ở bên cạnh.

“Vừa vào phòng ngủ đã nghe tiếng này, lén lút vụng trộm, nếu để cho người ở phòng khác nghe được, xem mi có biết xấu hổ hay không?”

“Soẹt soẹt ~” Úc Sóc chọn trường độ âm thanh xong, liền đặt ống nghe

trong tay lên bàn, “Cho mi thêm hai tiếng, đủ mặt mũi chưa?”

Trình Ti Tư thật hết chỗ nói rồi, cô gái này trước kia dùng long não để bổ não sao? Tất cả mọi người rõ ràng đồng thời bước chân vào cánh cửa đại học, nhưng tại sao IQ lại khác xa như vậy?

Úc Sóc làm như không nhìn thấy sự xem thường của cô, đi đến để máy sát vào, đợi đến khi nhìn thấy tên được khoanh tròn dưới văn kiện của Trình Ti Tư, hai mắt cô nhất thời sáng lên.

“Nhất tâm đồng quy? Bọn họ có bước phát triển mới trong kịch truyền thanh rồi? . K mi nha, lại không đợi ta.”

“Ơ, đổi khẩu vị sao? Là ai nói muốn đi trên con đường mới? khẩu vị nặng như thế, sao lọt được vào mắt thần của thái hậu người đây?”

“Không phải có câu, vui một mình không bằng cùng vui sao.” Úc Sóc cười hì hì, vội vàng đem ghế ngồi của mình đến bên cạnh ghế của Trình Ti Tư “Canh suông mì sợi một ngày cũng chỉ cần một cây ớt xào thịt, bổ thì bổ, nhưng ăn uống thỉnh thoảng cũng cần phải thay đổi khẩu vị chứ. Mau, nói mau, lần này, ai là nhân vật chính? Người mi thích không phải là Thạch đại nhân sao?”

Trình Ti Tư nhìn Úc Sóc mất bình tĩnh chạm con chuột, cô bất động thanh sắc di chuyển nó sang chỗ khác, nhất thời khiến cho Úc Sóc bất mãn, cau mày.

“Muốn ta cống hiến cũng được, bất quá. . . . . .” cặp mắt lanh lợi của Trình Ti Tư đảo một vòng, “Mi hiểu mà.”

Úc Sóc lập tức đoán được ý nghĩ trong nội tâm của cô, kêu ô một tiếng, bất đắc dĩ.

“Nhanh lên một chút, không được mèo nheo, một vật đổi một vật, dùng thứ trân quý nhất của mi đến đây đổi đi.”

Đá chân của cô, Úc Sóc kêu rên một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể móc USB trên người ra.

“Ta nói tước nha, chỉ lần này thôi, lần sau không được lấy cớ này nữa.” Cô phải ôm Khẩu Gia nhà cô, một mình YY, làm sao có thể để cho người khác đoạt mất được?

“Biết rồi biết rồi, nói nhảm nhiều quá.”

Nhìn Úc Sóc cắm USB của cô ấy vào máy tính, Trình Ti Tư chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương.

Úc Sóc mở ra một file tài liệu đã được mã hóa, sau đó bấm nhẹ con chuột, âm thanh cổ điển pha với chút trong trẻo lạnh lùng chậm rãi phát ra, cùng với sự thay đổi từ từ của âm nhạc, cô có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ, từ khe hở của đôi môi truyền ra…

Bởi vì theo yêu cầu của chuyên ngành, cho nên âm hưởng trong máy tính của Trình Ti Tư tương đối cao, vì thế vừa nghe thấy tiếng nói trầm đục phát ra, Trình Ti Tư giống như gặp phải sét đánh, cả tâm thần đều lay động, cơ hồ là trong nháy mắt, vẻ mặt ngây dại…

“Hắc. Hắc. Tỉnh lại, u mê?”

Đến khi Úc Sóc đánh thức cô, Trình Ti Tư mới phát hiện bản thân mình thêm một lần nữa thất hồn lạc phách, hơn nữa còn bởi vì một người đàn ông nhìn không thấy, sờ không được. Cô hốt hoảng giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, bên tai còn lưu lại thanh âm trong sáng này, xâm nhập đầu óc, cắm vào tận đáy lòng, làm cho người ta phải cảm thán.

“Tiếng trời.”

“Nói nhảm. Tâm khẩu Bố Y nhà ta đã được giới cv công nhận là âm vương, còn chưa kể đến số người hoàn toàn luân hãm khi nghe âm thanh này. Bản in thử, hiện tại cũng không cho xuất bản nữa, bây giờ đã tin chưa?”

Trình Ti Tư nháy mắt, nếu như trước kia, cô nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng hôm nay lại đồng ý tự tận đáy lòng.

“Tâm Khẩu Bố Y” cùng với người cô yêu tha thiết là “Lòng dạ không phải sắt đá”, mặc dù phong cách của hai người bất đồng, nhưng người nào cũng là đại thần, tiếng tăm cv của bọn họ trên internet rất lừng lẫy, hơn nữa còn cùng vào một đội, tên là “Nhất tâm đồng quy”.

Đội ngũ này vô cùng thần bí, trước mắt, tin tức đào được cũng mới le que mấy cái, nhưng chỉ có một cái rõ ràng, đó là từ khi đội này ra đời đến nay, không tới ba năm, nhưng tên tuổi cv đứng đầu trong giới phối âm, mọi hoạt động đều cầm cờ đi trước, trong đó cv “Tâm khẩu Bố Y” lại chiếm vị trí đại thần số 1. Danh hiệu này, không ai có thể rung chuyển được.

Sử dụng lời của Úc Sóc thường nói là: nói giỡn, Khẩu gia nhà ta là đại thần phối âm nhất đẳng, dù là nam hay nữ, yêu hay ma, chỉ cần trong lúc vô tình nghe được âm thanh của anh ấy, đều sẽ bất tri bất giác mà yêu anh. cũng bởi vì anh ấy, nên ta mới vô nghĩa phản cố (làm việc nghĩa không chùng bước) mà chọn con đương chủ trì phát thanh này, chỉ hy vọng có một ngày có thể cùng anh triền miên dây dưa một lần, cuộc đời này, ta liền mãn nguyện a.

Còn nhớ rõ vào lúc huấn luyện quân sự năm thứ nhất, Trình Ti Tư lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hoa si của Úc Sóc, cô cũng không quá để tâm, cô nghĩ “cv độc nhất bầu trời”? Hình dung này không tránh khỏi quá khoa trương đi?

Lại không ngờ tới, lúc kết thúc huấn luyện quân sự, Trình Ti Tư dưới sự điều khiển của Úc Sóc, cùng nhau “Tước vũ khí đầu hàng”.

2. Chương 2: Khâu Tân

Đó là một thanh âm như thế nào đây?

Bởi vì Tâm Khẩu Bố Y là đại thần, cho nên luôn thần thần bí bí khó lường. Tài liệu của anh trên internet rất ít, trước mắt chỉ biết anh là nam, chưa lập gia đình, có lẽ yêu thích chính là nữ…cho dù số lượng tác phẩm không nhiều lắm, nhưng lại khiến ọi người muốn ngừng mà không được, nhớ mãi không quên.

Nhớ lúc trước, khi Úc Sóc cho cô nghe đoạn độc thoại của anh, không có GM, không có bất kỳ thao tác xử lý âm thanh nào, nhưng lại trầm ổn như vậy, giống như một đoạn độc thoại trong tiểu thuyết ngôn tình, dễ dàng khiến cho Trình Ti Tư nhớ thương, từ đó trầm luân trong cv tiếng nói, không tự kềm chế được.

“Đúng rồi, Ti Tư, mi đã làm xong bài tập cần nộp chưa?”

Còn đắm chìm trong giọng hát rung động vừa rồi, Úc Sóc đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

“A nha, còn chưa.”

“Vậy mi xong đời rồi…” .

Úc sóc ngồi ngay trên ghế của mình, quay đầu lại cười hắc hắc, nhìn Trình Ti Tư có chút hả hê. .

“Vì tình bằng hữu ta nhắc nhỡ, Khâu Tân học trưởng nói, tối nay là kì hạn cuối cùng, người nào quá hạn, thì coi như rớt môn này.”

Trong đầu Trình Ti Tư đột nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh như băng của ai đó, thử ngĩ xem, đây là chuyện anh tuyệt đối có thể làm ra được, cả người Trình Ti Tư nhịn không được run lên, không dám lề mề nữa, vội vàng tắt kịch truyền thanh, vừa mở phần mềm máy tính ra, vừa hỏi: “Đề bài là gì?”

“Thu một đoạn kịch truyền thanh hoặc một ca khúc, cũng có thể tự biên soạn một ca khúc, trong thời gian quy định, không cho phép pha trộn nhiều tạp âm, phải là do chính mi làm.”

“Trời. Khó như vậy? .”

“Điều đó là đương nhiên, bằng không Khâu Tân học trưởng làm sao có thể cho chúng ta thời gian một tháng chuẩn bị, còn không phải đau lòng cho những học đệ học muội khóa dưới như chúng ta a.” .

Nhìn hai mắt Úc Sóc lại bắt đầu hiện lên vô số hình trái tim, Trình Ti Tư nhíu mày, bỗng nhiên có loại ý nghĩ muốn dẹp yên sự vọng động của cô cô.

Bởi vì khóa âm tần này thuộc về một môn khảo sát cuối kì, từ khi lên năm thứ hai, cô làm sao còn chú trọng mấy thứ này. Một tháng trước khi kết thúc môn học, sau khi Khâu Tân nói cho các cô, thời gian một tháng để hoàn thành bài tập, cô lập tức vứt chuyện này ra khỏi đầu, bây giờ nhìn lại, cô đúng là xong đời.

“Mi nói xem, tên Khâu Tân này, sao lại không đoan đoan chính chính ở bên ngoài lập sự nghiệp của mình. Tại sao còn muốn trở lại hành hạ chúng ta? anh rất rãnh rỗi nên nhàm chán hay phòng làm việc đóng cửa rồi? .”

“Uy uy, ta nói mi chú ý một chút a. Dám chửi bới thần tượng của ta cùng toàn bộ trường học ngay trước mặt ta, mi muốn nhập thổ vi an (xuống mồ) trước thời gian sao?”

Úc Sóc cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, Trình Ti Tư trả lại cái liếc mắt xem thường, nhưng cô cũng biết những lời nói này của Úc Sóc không hề sai. Khâu Tân người này, chính là bảo vật quý báo của trường học, phải biết rằng chuyện lớn gì cũng có thể không làm, nhưng chính là không thể không làm theo lời anh.

. . . . . . . . . . . . .

Khâu Tân, nam, chủ trì hệ phát thanh của sinh viên năm 4, nhân vật đứng đầu trong giới. Không kể đến ban đầu lúc thi tốt nghiệp trung học, anh đứng đầu toàn trường, mới năm thứ nhất, anh đã nắm trong tay tất cả các giải thưởng lớn nhỏ, ngay cả giải thưởng cao nhất của giới phát thanh, cái loa vàng, anh cũng chỉ cần thi một lần là đạt được, trở thành người trẻ tuổi nhất đạt giải này.

Nghe nói năm thứ hai đại học, anh cùng với một đám anh em chung chí hướng thành lập công ty riêng, học kì sau đó đã thu lời hơn vạn tệ, trên căn bản tất cả học phí cùng tiền sinh hoạt của anh đều do anh tự chi trả…

Nếu không đề cập đến những thành tích huy hoàng này, thì những lời đồn về học trưởng phong vân này vẫn còn rất nhiều. Chẳng hạn như, tại sao anh không lên lớp, không tham gia thi cử, nhưng lại có thể đứng đầu các khóa học, cho dù là học bổng của trường hay là học bổng quốc gia, đều có một phần của anh? Có một lão sư không thể kiềm nén được khi nghe sinh viên hỏi đến, rốt cuộc nói lộ ra, khiến ọi người có cơ sở suy đoán.

“Từ lúc thầy bắt đầu đi dạy tới bây giờ, Khâu Tân là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chỉ nói hai câu có thể làm cho người ta tâm hoảng ý sợ, mặt đỏ tới mang tai.”

Một câu nói, khiến cho người nghe sinh ra vô hạn mơ màng.

Nghe người ta nói, năm nhất đại học, trong một lần thi trắc nghiệm, Khâu Tân rút trúng đề là lời thoại kịch bản, lại không nghĩ rằng chỉ một lần, một mình anh có thể làm cho cả cục diện càng trở nên rối loạn, không thể thu thập được. Thế cho nên sau này, cuộc thi trắc nghiệm thu hình bị các thầy giáo loại trừ, nói là sợ các học sinh trong trường tạo thành bạo động, cho nên nói như thế nào cũng không cho chụp ảnh.

Mọi người đều nói những học trưởng đi trước, hoặc là thanh âm đặc biệt, hoặc là tướng mạo ưu việt, dù sao phải có một mặt trác tuyệt xuất chúng, mới có thể đi trên con đường này. Mà Khâu Tân ngoại trừ hai cái này ra, so sánh với các học trưởng đi trước khác, còn có một ưu thế không người nào sánh kịp, đó chính là biểu cảm.

Có người biết chuyện đã từng bùng nổ, nếu như ngươi may mắn nghe được hoặc nhìn thấy Khâu Tân diễn kịch, mới biết cái gì gọi là “Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần.”

Cũng chính bởi vì lần trắc nghiệm đó, các thầy giáo chuyên nghiệp nhất trí cho rằng, kim lân chẳng lẽ không phải vật trong ao, Khâu Tân đã hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ của học sinh, cho nên việc đi học cùng thi cử, cũng chỉ là mây trôi, họ để cho anh tự do phát triển, cũng vì thế anh mới có nhiều thời gian đi tham gia các loại tranh tài cùng làm việc trong công ty của mình. Nhưng cũng chính vì hoạt động ở trường của anh rất ít, cho nên sau năm thứ nhất, không ai được nhìn thấy anh biểu diễn, dù thế việc này cũng không chút ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ở trường học, các fan vẫn sùng bái, truy đuổi anh nhiệt tình.

“Aizz, đừng nói ta không nhắc nhở mi, mi có thể mơ ước bất luận kẻ nào, nhưng không được nghĩ đến Khâu Tân đại thần, bởi vì thực lực của anh ta không chỉ là số 1, ngay cả diễn đàn trường học cũng bình chọn anh ta là dễ nhìn lạnh tâm lạnh lòng, yêu nhất định phải bể khổ vô nhai nằm trong bảng người đàn ông cực phẩm , mấy năm nay anh đều an ổn đứng đầu bảng, mi nói xem nếu có tình cảm với anh thì làm sao chịu nổi, tình cảm kia sẽ không được an ổn a.”

Bảng soái ca mặt lạnh tâm lạnh. . . . . . Tuy nói mới đầu nghe Úc Sóc nhắc tới những thứ này, thật đúng là có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng lần đầu tiên ở trên lớp học nhìn thấy vị học trưởng phong vân này, phản ứng đầu tiên của Trình Ti Tư là, trừ anh ra thì không còn ai khác.

3. Chương 3: Là Ai?

Mặt lạnh tim lạnh, khi Trình Ti Tư tiến vào đại học đã lãnh giáo rồi, nhưng trước mắt cô cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, nếu không nộp bài tập đúng hạn, cô rớt môn này là chuyện đã định rồi.

Trình Ti Tư nhìn thoáng qua thời gian ở góc dưới màn hình máy tính, bây giờ cách thời gian nộp bài còn có hai mươi mấy phút đồng hồ, cho dù cô có là thần tiên cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm xong bài tập. Úc Sóc nhìn gương mặt khổ sở của cô, trong lòng cười trộm, sau đó khụ khụ lên tiếng, làm bộ dáng thật sự nhìn không được nữa.

“Aizz, xem mi đáng thương như vậy, ta liền từ bi cứu mi một lần. cầm USB này, dừng lại cái hành động kêu cha gọi mẹ của mi đi, đi tìm chị họ của ta đi. Lúc trước ta đã nói với chị ấy rồi, chị ấy học năm 3 nha, trong máy vi tính của chị ấy có rất nhiều bài tập âm tần, ngươi tùy tiện lấy một cái ứng phó trước rồi nói sau.”

“Wow. Úc Bảo, mi thật quá tuyệt vời. Ta yêu mi chết mất.”

Trình Ti Tư bất chợt nhào tới ôm lấy Úc Sóc, bất kể khuôn mặt ghét bỏ giãy dụa của cô, một ngụm hôn lên mặt cô cô, sau đó không nói hai lời, cầm USB chạy thẳng ra ngoà

May là các cô ở cùng tòa nhà G, các học tỷ năm 3 ở trên lầu, thật ra cũng không xa, chạy rất nhanh đã đến lầu 6, gõ gõ cửa, chị họ của Úc Sóc, Úc Thiến ra mở cửa, nhìn thấy Trình Ti Tư, thân thiết cười nói: “Ti Tư tới a, mau vào.” .

Trong phòng chỉ có một mình Úc Thiến. .

“Chị Thiến, ha hả, cái kia…cái kia…em tới mượn ít đồ.”

“Bài tập cuối kỳ đúng không? Tiểu Sóc có nói với chị, chẳng qua là… ” Úc Thiến dẫn cô đi đến chỗ ngồi của mình, chỉ chỉ máy tính “chị mới làm âm thanh xong, máy tính đột nhiên tắt ngắm, trong chốc lát, sợ là sửa không kịp.”

“A, vậy làm sao bây giờ?”

Nửa đường bay ra tai họa bất ngờ, Trình Ti Tư nhìn màn hình máy tính, quả nhiên ngay cả căm giác chết tâm đều có…

Đang lúc cô hết đường xoay sở, bỗng nhiên bên ngoài vang lên thanh âm xoay chìa khóa, cửa bị đẩy ra, một nữ sinh xinh đẹp mặc váy hoa trắng như tuyết bước vào.

“Hạ Hạ? Tại sao hôm nay mi lại trở về rồi?”

“Ừ, tối nay ở đây.” .

Chu Hạ Tĩnh nhìn thoáng qua Úc Thiến cùng Trình Ti Tư, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, yên lặng cầm quyển sách lên xem.

“Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mi với vị kia lại cãi nhau?” .

Úc Thiến bát quái đi tới chỗ cô, Chu Hạ Tĩnh không tiếp lời, chẳng qua là ánh mắt như có như không liếc nhìn Trình Ti Tư, Úc Thiến lập tức hiểu ý.

“Đây là mi tốt của em ta, Trình Ti Tư, cũng coi như là một nữa em ta, đến đây mượn ít đồ. Ti Tư, người này là mi tốt của chị, Chu Hạ Tĩnh.”

“Học tỷ khỏe.” .

Trình Ti Tư lễ phép chào hỏi, Chu Hạ Tĩnh gật đầu: “Học muội mạnh khỏe” , nhưng vẻ mặt vẫn không mặn không nhạt. Đang lúc Trình Ti Tư cảm thấy có chút lúng túng, nghĩ tới dù sao máy tính của Úc Thiến trong một lát cũng không sửa được, có nên đi hay không, thì Úc Thiến như nghĩ đến cái gì, a một tiếng, khiến Trình Ti Tư cùng Chu Hạ Tĩnh giật nảy người.

“Đúng rồi. Ta làm sao lại quên mất, Hạ Tĩnh, mi còn lưu lại bài tập âm tần trước kia không? cho ta mượn xem.”

“Làm gì?” .

“Em gái ta gần tới hạn nộp bài tập, nhưng nhất thời chưa kịp hoàn thành, nếu không nộp…thì sẽ bị rớt môn này.”

Chu Hạ Tĩnh nhẹ nhàng cau mày, Trình Ti Tư cho là cô không muốn, đang cảm thấy không tiện, thì Chu Hạ Tĩnh lại mở miệng nói: “bài tập? Ta không có lưu lại.”

Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trình Ti Tư: “Khi nào thì các em phải nộp?” .

“20′ sau. . . . . .” .

Chu Hạ Tĩnh cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đang chờ kết nối, tiện tay lấy giấy viết ra, ý bảo Trình Ti tư đi qua: “Đem mã số QQ của em viết ra, chị nhờ người gửi cho em.”

Trình Ti Tư sửng sốt, thấy vậy Úc Thiến thúc dục cô: “nhanh lên, Ti Tư, hôm nay em rất may mắn nha. Đụng phải vị học tỷ này, bảo đảm bài tập âm tần của em sẽ được điểm cao.”

Trình Ti Tư nghe thế cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, vội vàng viết mã số QQ của mình lên giấy, vừa viết vừa để ý nghe Chu Hạ Tĩnh nói chuyện điện thoại.

“Uy, Tiểu Bạch, là ta. Một lát ta gửi mã số qua i, người dùng máy tính của ta ngày hôm qua để gửi bài…ừ, ừ, chính là bộ phận thanh xướng…ừ? không cần quan tâm anh ta làm khỉ gió gì.” Cũng không biết đầu dây bên kia nói cái gì, mà sắc mặt Chu Hạ Tĩnh nhất thời trầm xuống, sau đó trầm mặc thật lâu, mới lạnh lùng mở miệng, “Hừ, để muốn náo thì để cho anh ta náo. Ta không rãnh mà đi quản sống chết của anh ta. Mi nhanh chóng gửi tin nanh qua cho ta, bên đây ta đang cần dùng gấp, cứ như vậy đi, ta cúp mấy đây. ”

Cúp điện thoại, sắc mặt Chu Hạ Tĩnh vẫn như thường, cùng Trình Ti Tư nói: “Là chị tự mình soạn một ca khúc, cũng không biết có phù hợp không, chắc là rất nhanh sẽ được gửi đến hòm thư của em, trước tiên em cứ nghe thử đi, nếu như không được, thì đến tìm chị.”

“Cám ơn học tỷ, làm phiền học tỷ rồi.”

Tuy lúc đầu Chu Hạ Tĩnh mới bước vào phòng, Trình Ti Tư cảm thấy vị học tỷ này lãnh lãnh đạm đạm, nhưng không ngờ chị ấy lại nhiệt tình giúp đỡ một học muội không quen biết cô, nhất thời hảo cảm của Trình Ti Tư đối vị học tỷ này tăng lên gấp đôi. Cô muốn cảm tạ cũng không biết phải nói gì.

“Không cần cám ơn, em là em của Thiến Thiến, thì cũng chính là em của chị, sao này có vấn đề gì cần giúp đỡ có thể tới tìm chị.”

“Cám ơn, cám ơn học tỷ.”

“Tốt lắm tốt lắm, cám ơn nữa thành khách sáo rồi, không phải vội vàng muốn nộp bài tập sao? Em đi nhanh về đi.”

Úc Thiến nhắc nhở cô, Trình Ti Tư nhất thời nhớ tới, còn có chánh sự chưa làm, cũng không nói thêm nữa, lại nói thêm mấy tiếng tạ ơn nữa, sau đó vội vàng trở về phòng mình.

Trở lại phòng ngủ, Trình Ti Tư không để ý đến những câu hỏi thăm của Úc Sóc, vội vàng mở hòm thư, quả nhiên thấy có một phong thư mới được gửi tới. Lập tức download nội dung bên trong, dùng khoảng thời gian cuối cùng để nghe đoạn mở đầu, một giọng nữ vô cùng trong trẻo, mặc dù không còn nhiều thời gian để nghe, nhưng trực giác nói với cô rằng, thanh âm như vậy đánh chết cô cũng không tìm ra, Trình Ti Tư không nói hai lời, ở phút cuối cùng, vội vàng gửi bài cho lớp trưởng, rốt cuộc đại công cáo thành.

Nhìn bài tập gửi đi thành công, Trình Ti Tư rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là ông trời già phù hộ a. Tảng đá trong ngực đã rơi xuống, Trình Ti Tư vừa mới chuẩn bị một lần nữa mở kịch truyền thanh ra, lại vô tình nhìn thấy file mới vừa download, cô suy nghĩ một chút, mở ra, nghe thử.

“Trường An ở dưới ánh trăng, tương tư không biết làm sao hóa thành tro tàn, rơi lệ khi vô duyên gặp nhau lần cuối cùng . . . . .” .

Trình Ti Tư nghe thấy một giọng hát của nữ, một bên nghe một bên nhíu mày, mới vừa rồi bởi vì không có chú tâm nghe, bây giờ nghe lại, làm sao lại cảm thấy âm thanh này rất quen tai đây?

“. . . . . . Chuyện đẹp nhất thế gian này, chẳng qua là tình yêu vui vẻ, bỉ dực song phi, tội gì si ngốc tương tư trong đau khổ . . . . . .”

Nhưng đây rốt cuộc là thanh âm của ai? .

“Ti Tư, giọng của cô gái này rất quen thuộc a. Là của ai vậy?”

4. Chương 4: Ca Từ Đó

Ngay cả Úc Sóc cũng bị giọng hát này hấp dẫn tới đây, cũng giống như Trình Ti Tư nhíu mày lại, tìm tòi trong ký ức.

“Dào dạt nhẹ nhàng bên tai, líu lo như chim đang hót, róc rách như dòng suối tan băng lúc mùa hạ đến. . . . . .” Trình Ti Tư bất giác lẩm nhẩm theo, đột nhiên trong đầu chợt lóe, khiến cô đột nhiên trợn to hai mắt, vô thức ngẩng đầu cùng Úc Sóc liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt cô ấy dường như cũng có cùng suy nghĩ giống cô.

“Tâm Bình Tĩnh Hòa.”

Trăm miệng một lời, hai người Trình Ti Tư và Úc Sóc đồng thời bị dọa đến rồi, kinh ngạc không dứt. .

Đây, rõ ràng chính là một CV trong Nhất Tâm Đồng Quy, giọng của Tâm Bình Tĩnh Hòa. Khó trách các cô sẽ cảm thấy quen tai, Tâm Bình Tĩnh Hòa chính là nữ sinh duy nhất đứng vào Top 5 trên bảng xếp hạng đại thần ở CV, thanh âm của cô ấy gần như khiến tất cả nữ sinh hướng tới, khiến cho toàn bộ nam sinh mơ ước. Cũng làm Trình Ti Tư trăm triệu không ngờ tới chính là, nữ thần CV nổi danh lừng lẫy này chính là học tỷ của mình.

“Ta muốn đi tìm chị ấy ký tên. Ta còn muốn tìm chị ấy giúp mình lấy chữ ký của Khẩu Gia. .”

“Chờ một chút.”

Vội vàng kéo lại Úc Sóc sắp xông ra ngoài, Trình Ti Tư ổn định lại hưng phấn trong lòng mình, gắng giữ tĩnh táo.

“Úc Sóc, chị của mi và chị ấy có quan hệ tốt như vậy, không thể nào không biết tiếng tăm trên internet của chị ấy, nhưng không hề nói i, mi nghĩ xem thế là vì sao?”

“Còn có thể tại sao. Bà Úc Thiến lại dám gạt ta, ta sẽ cho bà ấy đẹp mặt.” .

Trình Ti Tư hết chỗ nói rồi, “Chị mi không nói i, ta nghĩ cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là chính chị Hạ Tĩnh không công khai, suy cho cùng internet là internet, thực tế là thực tế, không phải ai cũng thích phơi bày ta ra trước công chúng, đặc biệt là người nổi tiếng như chị ấy, nếu chúng ta vội vội vàng vàng chạy tới, trước chưa nói đến có thể mang đến bao phiền phức cho chị ấy, nhưng mà mi làm ồn ào như thế, hận không thể cho toàn thế giới biết chị ấy chính là CV nổi tiếng trên mạng, cho dù chị ấy là bạn tốt của chị mi, ta tin tưởng, chị Hạ Tĩnh cũng sẽ rất mất vui.”

Úc Sóc méo méo miệng, ngẫm lại lời Trình Ti Tư nói cũng có đạo lý, nhưng lại nghĩ đến rõ ràng có thể tiếp xúc thân mật với thần tượng, hôm nay lại chỉ có thể nhìn mà thôi, loại mùi vị này, thực còn khó chịu hơn chục lần so với trước đây chỉ có tưởng tượng.

“Vậy phải làm thế nào, ta thật muốn nhìn thấy tận mắt Tâm Khẩu Bố Y.”

“Ai, nhẫn nhịn đi, cứ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, mi và ta chưa hề biết gì đi.”

Úc Sóc oa một tiếng, đâm sầm về chỗ ngồi của mình, hấp hối.

Trình Ti Tư nhìn bộ dạng của cô ấy, thật ra thì chính lòng cô cũng như bị trăm cây cỏ đang cù vào vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến có thể ở gần với nữ thần CV như thế, lòng cô cũng đang kêu gào, còn có Phỉ Thạch đại nhân của cô a …. Hu Hu, quá đau khổ, nếu muốn coi như không hề biết gì như lúc đầu, thật là quá bi kịch rồi..

… … .

Chỉ tiếc, chuyện trên đời chuyện không phải cô cho rằng chưa từng xảy ra là nó thật chưa từng xảy ra.

Ví dụ như, đoạn nhạc kia, nó thật thật được giao lên rồi, có người cũng thực thực đã nghe rồi, vì vậy vị bạn học nào đó cũng thực sự xui xẻo rồi.

“Học trưởng, anh tìm em?”

Trong phòng thu âm của trường học, Trình Ti Tư thấp thỏm bất an nhìn cái ghế trước bàn xoay lại, khuôn mặt băng sơn xem ra mãi mãi không đổi của Khâu Tân thoáng chốc xuất hiện trước mặt cô.

Trình Ti Tư nhất thời có loại căng thẳng bất an, không tự chủ mà cúi đầu, không nhìn thẳng vào anh. Một lúc lâu, chỉ nghe thấy Khâu Tân gõ bàn phím một chút, sau đó giọng Chu Hạ Tĩnh vang ra từ trong loa,

Hỏng bét, sẽ không phải là bị phát hiện đi? Bình tĩnh bình tĩnh, người vừa vĩ đại vừa bận rộn như Khâu Tân, mới sẽ không nhàm chán đến không có chuyện gì lại lên mạng nghe lồng tiếng CV gì đó, cho nên hản là không bị phát hiện đâu.

Lại là một tiếng gõ bàn phím, giọng hát trong trẻo dừng lại, cả phòng thu âm trở về an tĩnh. Tâm trạng Trình Ti Tư hỗn loạn, thật sự không chịu được không khí không tiếng động như vậy, cô quyết tâm mở miệng trước.

“Học trưởng, xin hỏi bài tập của em có vấn đề gì không?”

“Đây là em hát ?”

Tiếng nói trầm thấp, nếu không phải là có nhiều tin đồn và lời xác nhận từ chính miệng các giảng viên chuyên nghiệp, Trình Ti Tư thật là không nghĩ ra rõ ràng là âm sắc rất bình thường, sao lại có thể tạo thành nhiều huy hoàng không tầm thường như vậy?

Hồi lâu không có trả lời, Khâu Tân dùng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn, lúc này Trình Ti Tư mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng khống chế tâm tình mình.

“Không phải, là em xin người khác giúp đỡ.”

Khâu Tân xoay cái bút trong tay, mặt không chút thay đổi.

“Nếu như tôi nhớ không lầm, bài tập yêu cầu, tôi có nhắc tới muốn thứ gì đó nguyên gốc.” Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào người cô, “em có cái gì?”

“Em, em. . . . . .” Bất an xoắn hai tay, Trình Ti Tư ấp a ấp úng , “Cái, cái lời, đúng lời bài đó là em viết .”

Khâu Tân xoay bút ngừng lại, nắm ở đầu ngón tay, tròng mắt đen liếc nhìn cô.

“Em viết ?”

5. Chương 5: Lòng Tiểu Nhân

“Đúng vậy, nguyên gốc thuần túy. Không thể giả được.” Quên đi, chết thì chết đi. Dứt khoát quyết một lần, ngẩng đầu trả lời.

Khâu Tân vẫn nhìn cô, lại là im lặng không lên tiếng rồi, bên trong phòng thoáng chốc lâm vào yên tĩnh. Đang vào lúc Trình Ti Tư cảm thấy sống lưng đã sắp cứng ngắc lại rồi, thì Khâu Tân mở miệng.

“Được rồi, em về viết thêm một bài nữa, thơ cổ thuần túy, cứ dựa theo cách thức bài này là được, ngày mai giao cho tôi.”

“Hả?”

Trình Ti Tư hôn mê, Khâu Tân vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm không cho cự tuyệt.

“Có vấn đề?”

Trình Ti Tư thật là đánh chết cũng không nghĩ đến lại ra kết quả này, rồi nhìn sắc mặt lạnh như núi băng của Khâu Tân kia, nhất thời lại nhụt trí rồi.

“Không có, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.”

Xong rồi, Trình Ti Tư, miệng mi thật tiện. TT~~TT.

Từ phòng thu âm buồn bã ỉu xìu trở lại phòng ngủ, đối mặt với máy vi tính, Trình Ti Tư khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, kể từ sau khi thi tốt nghiệp trung học, ngay cả viết văn cô cũng chưa từng viết, giờ còn bảo cô sáng tác bài hát, cô viết như thế nào? Lấy mạng viết à?

Trong lòng hung hăng nguyền rủa Khâu Tân này thật vô đạo đức không có chuyện gì lại đi kiếm chuyện một lần rồi một lần. Thật vất vả chắp vá lung tung, tiêu tốn thời gian suốt một đêm rốt cuộc nặn được lời ca ra ngoài, khi Trình Ti Tư đội đôi mắt sưng húp vừa nằm xuống không bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, mơ mơ màng màng ấn nút trả lời, nhưng ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

“. . . . . .”

“A lo.”

“. . . . . . Khò khò khò khò.” Có thể làm như cô thật chưa từng nghe thấy tiếng gì được không.

“Trình Ti Tư?”

“. . . . . .” Cô đang nằm mơ, đang nằm mơ, giọng nói của Khâu Tân là ảo giác, nghe nhầm.

“. . . . . . Trình Ti Tư đi ra ngoài.”

“Có.” %>_%, quả nhiên không chịu nổi loại âm thanh lạnh như băng lại nghiêm túc này, cảm giác, cảm thấy giống như là bị chủ nhiệm lớp cao trung bắt được quả tang quay cóp trong kỳ thi, khiến cho người ta sợ mất mật.

“Cho em 30 phút, mang lời bài hát lên tòa nhà Kim Hồ trên đường Tử Sa, nếu đến muộn tự gánh lấy hậu quả.”

Bị cúp điện thoại không chút lưu tình, Trình Ti Tư vô cùng oán niệm nhìn chằm hai con mắt gấu mèo, nhưng hôm nay cho dù có lời oán hận cũng làm không lên tiếng được, quyền sinh quyền sát của mình còn bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, nếu cô bị treo môn này, vậy còn phải đợi đến năm thứ tư mới có thể tốt nghiệp.

Ai ai oán oán dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa nhà Kim Hồ, dưới chỉ thị của Khâu Tân tìm được tầng mười hai, ra khỏi tháng máy liền thấy vài chữ to đùng “phòng nghe lồng tiếng”, bên trái là một cửa thủy tinh cảm ứng điện tử, cô vừa đi tới gần, cửa liền tự động mở ra.

Cô thò đầu nhìn vào bên trong, bên trong rất mát mẻ, có lẽ là do mở điều hòa trung ương. Trình Ti Tư cẩn cẩn thận thận đi vào, nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trái có bốn gian phòng cách nhau không xa, nhưng đều đang đóng cửa, phòng khách vắng vẻ, đặt một chiếc bàn hình bầu dục to, bên trên có mấy máy tính, trên bàn có nhiều giấy tờ nhưng không có vẻ gì là bừa bãi. Góc phòng bày biện bồn cây màu xanh biếc và một ít đồ trang trí đơn giản, toàn bộ bố cục vô cùng hợp lý hài hòa.

Đang lúc Trình Ti Tư thấy lạ vì sao bên trong không có ai, một cánh cửa cô dựa vào gần nhất, đột nhiên bị mở ra, Khâu Tân với sắc mặt không tốt, từ bên trong đi ra, khẽ nghiêng mắt, vừa vặn đối diện với Trình Ti Tư đứng ở cửa.

“Khâu học trưởng.”

Vội vàng đứng thẳng người cung kính chào hỏi. Khâu Tân thu hồi tầm mắt.

“Theo tôi đi vào.”

Theo anh vòng qua cái bàn tròn đi vào bên trong, xuất hiện một gian phòng làm việc đơn giản, Khâu Tân mở cửa dẫn cô đi vào, hất đầu một cái ý bảo cô ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì ngồi vào sau bàn công tác, bắt đầu lật xem giấy tờ.

Mắt thấy Khâu Tân chỉ lo bận bịu công việc, Trình Ti Tư rất là lúng túng, lấy lời bài hát đã in từ trong ba lô, chần chừ mãi lâu mới đứng lên đưa lên trên bàn của anh.

“Cái đó, học trưởng, đây là lời bài hát. Em thấy anh đang rất bận, nếu không có việc gì khác, em đây có thể …. đi trước không?”

Khâu Tân liếc tờ giấy cô đưa tới một cái, đưa tay nhận lấy, chẳng qua là nhìn đại khái một lần, tức khắc nhăn mặt lại, thấy vậy lòng Trình Ti Tư bỗng chốc thắt lại, (>-) sẽ không phải lại xảy ra vấn đề gì đi?

Khâu Tân quăng cái bút trong tay đi, cầm lời bài hát này ngả người ra sau, mắt nhìn bộ dạng căng thẳng của cô.

“Em viết ?”

“Vâng.”

“Nhưng vì cái sao so với bài tập lần trước em giao, phong cách lại khác nhau lớn như thế?”

Bởi vì đó không phải là cô viết a. Dĩ nhiên, lời này không thể nói.

“Ha ha, học trưởng anh cũng biết, linh cảm này nha, một đến hai đi ba hết sạch, ai cũng không nói chính xác được mỗi lần viết ra sẽ thế nào.”

Cô cười ngớ ngẩn, sắc mặt Khâu Tân lãnh đạm, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, cho nên, Trình Ti Tư không cười được.

“Lời ca bình thường.” Khâu Tân cúi đầu nhìn trên giấy, “Mặc dù còn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng lần đầu tiên có thể đến được trình độ này, đã coi như không tệ.”

Không chú ý tới chữ “lần đầu tiên” trong lời nói của anh, Trình Ti Tư gần như là vô thức lập tức lùi ra sau một bước dài, đề phòng nhìn Khâu Tân trong suy nghĩ của cô là có khuôn mặt băng sơn vạn năm, lại có vẻ mặt ôn hòa như vậy?. Đây là tín hiệu gì? Nhất định là có, nguy, hiểm a.

Lập tức liên tưởng đến hành động của cô đối với anh hồi đó, cho nên không hề nghĩ ngợi liền duy trì cự ly an toàn với anh, đề phòng trả thù.

Khâu Tân ngờ vực nhìn về phía cô, Trình Ti Tư lập tức nặn ra nụ cười khan.

“Vô cùng cảm ơn sự khích lệ của học trưởng, nói như vậy, có phải là em có thể ….”

“Mặc dù coi là vượt qua kiểm tra rồi, nhưng còn có rất nhiều chỗ cần sửa đổi.” Thong thả đứng lên, cầm lấy lời bài hát lướt qua cô liền đi ra ngoài.

“Trước hết em ở lại đây đã, có vấn đề gì cũng tiện tùy lúc liên lạc.”

Nói xong, Khâu Tân đóng cửa lại đi rồi. Để lại một mình Trình Ti Tư đứng trong phòng làm việc, mặc dù cảm thấy đây là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng vì sao cô luôn có loại dự cảm, hôm nay đến đây tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra đây?

6. Chương 6: Kinh Sợ

Trình Tư Ti cuộn mình trên ghế sô pha thượng đẳng chờ đầu óc choáng váng, vì đêm qua thức đêm, thêm vừa rồi nhìn thấy Khâu Tân mà căng thẳng thần kinh, khiến cô thật sự không chống cự được sức nặng của mí mắt, thế mà lại có thể nghiêng đầu cứ nghế ngủ thiếp đi.

Trong mộng dường như lại xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc của Khâu Tân, còn có cảnh tượng lần đầu tiên cô và anh gặp mặt.

Đó là cuộc thi tài năng mùa đông, Trình Ti Tư tham gia phần thi truyền bá chủ trương. Trừ mấy mục cố định, nội dung cuối cùng của cuộc thi có thêm một đề do nhà trường tự mình định ra, mà đề bổ xung chính là muốn thí sinh hát một bài hay.

Những đứa trẻ thi vào trường cao đẳng nghệ thuật đều hiểu, thi tài năng là chú trọng cái gì, tung lưới mò cá. Hễ là trường về ngành truyền thông cơ bản đều bị học sinh phục thù một lần, lại càng không cần nói đến vì sự lớn mạnh của ngành truyền thông.

Trình Ti Tư nằm mơ thấy hồi đó vì đối phó cuộc thi, cô tuy nói còn không đến mức ngũ âm không đủ, nhưng cũng tuyệt đối là người học mới vào nghề âm nhạc, thật vất vả trong khoảng thời gian ngắn sau khi tăng cường luyện tập, một bài 《 Trên Kim Sơn của Bắc Kinh》 dù thế nào cũng coi như có thể báo cáo kết quả rồi, chỉ không nghĩ tới, vào lúc cô chuẩn bị tiến vào trường thi, một thí sinh trước cô vừa vặn chọn biểu diễn ca khúc giống của cô.

Vị thí sinh kia hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có đệm piano trực tiếp, hơn nữa giọng hát thật đúng là vang vọng, chẳng qua là Trình Ti Tư lại không lòng dạ nào thưởng thức, sợ hết hồn hết vía cuối cùng đợi đến lượt mình, cô như đang đứng trên pháp trường, trong đầu nhanh chóng quét qua những ca khúc có thể thay thế, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có manh mối.

Cuối cùng cho đến khi tác phẩm phía trước đã kết thúc, một vị giám khảo ra hiệu cho cô có thể bắt đầu bài thi cuối cùng rồi, Trình Ti Tư nhắm mắt, cắn răng một cái, dứt khoát liều mạng.

Hít thở sâu một hơi, một lần nữa mở mắt ra, mỉm cười mắt nhìn phía trước.

“Các thầy cô đánh giá, hôm nay ca khúc em sẽ biểu diễn ọi người chính là Hành khúc nghĩa dũng quân, tên viết tắt, Quốc — Ca.”

Vừa dứt lời, mấy luồng ánh mắt đồng loạt bắn về phía Trình Ti Tư, thậm chí ngay cả vị giám khảo ở chính giữa từ đầu đến cuối vẫn chưa ngẩng đầu quan sát cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, nhất thời Trình Ti Tư cảm giác mình thật đúng là “Muôn người chú ý” rồi. Nhưng hôm nay tên đã lên dây, đã không còn đường lui, khụ khụ cổ họng, anh dũng mở miệng.

“Đứng lên. . . . . những người không muốn làm nô lệ. ~” Trình Ti Tư vừa cất giọng, trước chưa nói đến giai điệu có đúng hay không, nhưng giọng hét quái dị kia, gần như là trong nháy mắt, toàn bộ ban giám khảo đều cúi đầu, sau đó bả vai run lẩy bẩy, duy chỉ có vị ngồi ở giữa, mặt không chút thay đổi.

“Với máu thịt chúng ta, hãy hun đúc nên Trường Thành mới của chúng ta. Dân tộc Trung Hoa. . . . . .”

“Xì.” Có người thật sự không nhịn được cười ra tiếng, tiếp sau đó là một loạt giọng nói thầm, “Thật đúng là – quốc – quốc – của cộng hoa dân tộc Trung Hoa a.”

Trình Ti Tư cố gắng khiến mình coi như không nghe thấy gì, tự mình hát của mình.

“. . . . . . Chúng ta muôn người như một, bất chấp lửa đạn quân thù, tiến lên. Bất chấp lửa đạn quân thù, tiến lên. Tiến lên. Tiến.”

Rốt cục hát xong, Trình Ti Tư có thể nhìn thấy mấy vị giám khảo vừa liếc nhìn cô vừa che lại nụ cười trên môi, kiểu dạng muốn nói lại thôi, khiến Trình Ti Tư rất là buồn bực.

“Xong rồi?” Cũng may có một người từ đầu tới cuốn đều rất bình tĩnh như thường.

Trình Ti Tư ngẩng đầu ưỡn ngực, thế đứng tiêu chuẩn đối diện với vị giám khảo ở chính giữa, cảm thấy giọng nói vừa rồi của anh rất trầm, nhưng lại có tác dụng rung động màng nhĩ.

“Chưa xong.”

Anh khẽ nhíu mày, giống như là không hiểu.

“Thưa thầy, em cho rằng biểu hiện vừa rồi rất không lý tưởng, cho nên muốn vì các vị giáo sư lại biểu diễn một hạng tài nghệ khác, em biết khiêu vũ, hơn nữa còn là từ nhỏ. . . . . .” .

“Không cần.” Lạnh lùng cắt ngang lời tự đề cử của cô, không đợi Trình Ti Tư có cơ hội phản bác, cúi đầu không hề nhìn cô nữa.

Thí sinh đều biết trên trường thi có quy định, chính là cho dù trường thi lớn cỡ nào, có bao nhiêu giám khảo, ngồi ở chính giữa thường thường cũng là quan chủ khảo, cho nên bình thường thí sinh dự thi, chỉ cần nhớ kỹ không được lệch đi là cũng đủ.

Hôm nay quan chủ khảo đã lên tiếng, Trình Ti Tư nhất thời nản chí, đang chuẩn bị yên lặng đi ra ngoài, một vị giám khảo ngồi cạnh quan chủ khảo gọi cô lại.

“Bạn học chờ một chút, tôi rất tò mò, sao em lại lại lựa chọn hát quốc ca đây?” Vị giám khảo kia mỉm cười, rất thân thiện hòa nhã, Trình Ti Tư không khỏi khống chế tâm tình mất mát của mình, nói lại đầu đuôi chuyện đổi lại bài hát.

“. . . . . . em tự nhận không hát hay như bạn học kia, cho nên em mới quyết định tạm thời thay đổi ca khúc, nhưng trong đầu suy nghĩ một lượt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể nghĩ ra lời bài quốc ca.”

“À, hóa ra là như vậy.”

Vị giám khảo kia cười, trên mặt hầu hết những vị giám khảo khác chỉ có vị ở chính giữa, từ đầu đến cuối cũng chỉ là lấy bút viết gì lên trên giấy, chưa từng ngẩng đầu.

“Mặc dù biểu hiện của em, ừ nói như thế nào đây, rất sáng tạo đi, em phát huy trên trường thi cũng có thể được, nhưng làm ngành truyền bá chủ trương, ngoài cần giọng nói đặc biệt, mặt mày nghiêm chỉnh, năng lực thay đổi tư duy cũng phải mạnh hơn người khác.” Vị giám khảo thân thiện hòa nhã kia nói, cúi đầu xem tài liệu trong tay một chút, ngẩng đầu ôn hòa nhìn Trình Ti Tư.

“Như vậy, tôi cho em thêm một cơ hội nữa.”

Có thể tinh tường nhìn thấy vị quan chủ khảo ở giữa nghe nói như thế, động tác viết chữ dừng lại, hơi nhíu mày, nhưng vẫn là không có nói gì. Thấy quan chủ khảo không phản đối, vị giám khảo kia mới nói tiếp: “ngay bây giờ, tôi cho em thời gian một phút đồng hồ làm một chuyện trong trường thi, tùy làm gì cũng được, nhưng chỉ có một yêu cầu, hiệu quả phải khiến cho tất cả ban giám khảo chúng tôi kinh ngạc, tốt nhất là không thốt ra được lời nào, trợn mắt há hốc mồm kiểu thế….”

“Tùy tiện làm gì cũng được sao?”

“Tùy tiện làm gì cũng được.”

Tất cả giám khảo đều nhìn về cô, ngay cả vị quan chủ khảo kia cũng buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

Trình Ti Tư mím môi, chỉ dừng lại vài giây, sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đi nhanh về phía trước. Đứng lại ở trước mặt quan chủ khảo, bỗng dưng giơ tay lên, hướng lên khuôn mặt băng sơn kia giáng một cái bạt tai vang dội.

Thời gian trong nháy mắt dừng lại rồi

7. Chương 7: Tướng Quân Lệnh

“Bốp.”

Dường như có bút ai đó rơi ….

Trình Ti Tư mắt thấy trên làn da trắng nõn kia hiện lên dấu năm ngón tay đỏ lừ, còn có gương mặt băng sơn kia rốt cục biến thành vẻ mặt khó có thể tin, Trình Ti Tư nhắm mắt, kiểu thấy chết không sờn khom người cúi chào ban giám khảo còn đang ngây ra như phỗng, xoay người rời đi.

Hình như vào khoảnh khắc cô rời khỏi trường thi, phía sau cánh cửa trường thi liền xao động rồi; cũng giống như vào giờ khắc cô ra khỏi trường thi, chân cô liền mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, rơi xuống đau đớn khiến cô kêu thành tiếng … mộng cũng tỉnh.

Xoa xoa chỗ ngã đau, Trình Ti Tư còn buồn ngủ bò dậy từ trên mặt đất, hóa ra là cô lại ngủ không an phận, thói quen nhích tới nhích lui, kết quả từ trên ghế sô pha lăn xuống tới.

Vừa định vịn ghế sô pha đứng lên, phát hiện trên người chợt lạnh, thì ra là không biết là ai đắp cho cô một cái chăn điều hòa, cũng rơi xuống đất giống cô.

Trình Ti Tư đầu còn mông lung cầm lấy chăn, nghĩ cả buổi, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Khâu Tân, còn có dấu năm ngón tay mà cô in trên khuôn mặt anh hồi đó, chậc chậc, đúng là nhìn thấy mà giật mình.

Nhưng lại cúi đầu nhìn cái chăn trong tay, Trình Ti Tư thoáng cái thất thần rồi.

Còn nhớ khi gặp lại Khâu Tân học kỳ này thì Trình Ti Tư sẽ bất giác nhớ tới cảnh tượng trong cuộc thi tài năng, thế nào cũng luôn nghĩ anh có thể ghi nhớ mối thù đó hay không, muốn trả thù cô gì đó, song Khâu Tân lại coi như hoàn toàn không nhận ra cô, điều này làm cho cô từng vui mừng không ngớt, nhưng cũng thật sự không dám lơ là, bây giờ xem ra, có lẽ thật là cô suy nghĩ nhiều rồi.

“Nha, xem ra anh ta cũng chỉ là mặt lạnh, cũng không phải là tâm lạnh nha . . . . . .” Nhỏ giọng nói thầm, Trình Ti Tư đứng dậy, gấp chăn gọn gàng đặt trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, mới phát hiện cô thế nhưng đi ngủ cả ngày, hiện tại cũng gần năm giờ chiều rồi. Nếu anh ta để mặc cô ngủ, Trình Ti Tư nghĩ hẳn là không có việc gì rồi, cầm túi xách đi ra khỏi phòng làm việc.

Chuẩn bị chào hỏi Khâu Tân liền rời đi, vừa đến gần bốn gian phòng kia, Trình Ti Tư phát hiện cửa phòng thứ hai không khóa cửa, bên trong có tiếng nhạc cụ đàn sáo râm ran, cô nhẹ nhàng đến gần, cầm tay nắm cửa đẩy ra, tức khắc, tiếng nhạc trở nên rõ ràng.

Trình Ti Tư đứng ở cạnh cửa, tay cầm tay nắm cửa, cứ như vậy sững sờ nhìn mấy người bên trong.

Đó là Khâu Tân sao? Nhưng mà, Khâu Tân ôm tỳ bà …. Khâu Tân. . . . . . Khâu Tân. . . . . . Cũng quá rung động đi.

Căn phòng này tương đương với một phòng thu âm cỡ trung, bên ngoài là máy móc thiết bị, bên trong cách một bức tường thủy tinh, Khâu Tân và một đôi nam nữ khác, vẻ mặt chuyên tâm biểu diễn nhạc cụ.

Trình Ti Tư bị khiếp sợ rồi, bởi vì bên ngoài có thể nghe thấy sự trình diễn bên trong, sau khi nữ sinh đè dây kéo ra một âm dài, Trình Ti Tư chỉ thấy Khâu Tân ngồi thẳng người, nhẹ nhàng nhắm mắt, mười ngón tay đặt trên dây tỳ bà, một đoạn nhạc trong trẻo nhẹ nhàng lưu loát vang lên.

Trình Ti Tư cứ nhìn anh biểu diễn như vậy, chăm chú như vậy, đắm chìm trong đó như vậy, đây là lần đầu tiên Trình Ti Tư nhìn nam sinh đánh đàn tỳ bà hay như thế, còn cuốn hút hơn nữ sinh đánh ra. Hơn nữa hình tượng này không hề có cảm giác không hài hòa, từng âm điệu tuôn ra từ đầu ngón tay anh, khảy, gẩy, hất, bắn ra, hấp dẫn vô cùng.

Trình Ti Tư bỗng chốc thấy ngây dại, không tự chủ bước tới, ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi Khâu Tân.

Đoạn độc tấu tỳ bà thoáng qua đi, tiếng đàn tranh của nữ sinh cộng thêm tiếng sáo trúc của người nam sinh, phối hợp ăn ý, phổ ra âm nhạc, vờn quanh tai, có một sức quyến rũ khiến người ta say mê …

Có điều trong lúc Trình Ti Tư còn đang đắm chìm trong giai điệu cổ xưa tuyệt vời này, âm nhạc bất thình lình dừng lại, nam sinh ngồi trước máy móc bên ngoài nhíu mày bật míc nói chuyện.

“Làm sao đột nhiên dừng lại? Không phải đoạn này đang rất tốt?”

“Vẫn cảm thấy thiếu cái gì.”

Giọng nói Khâu Tân vẫn lạnh lùng như thế.

Trình Ti Tư ngừng thở, đã nhìn thấy bên trong bức tường thủy tinh, Khâu Tân từ chỗ ngồi đứng lên, để tỳ bà xuống, nhặt lấy một cây đàn nhị, kéo một đoạn, dường như vẫn cảm thấy không thích hợp, nhíu mày, lại để xuống, cầm lấy ống tiêu ở trong góc … Trình Ti Tư mở to ánh mắt, cảm thấy khó có thể tin nổi. Đi đi lại lại như vậy, anh ta thay đổi ít nhất năm sáu nhạc cụ, tuy chỉ có thể là tùy tiện, lấy ra thử gảy, mặc dù đều nửa bỏ dở giữa chừng, nhưng Trình Ti Tư vẫn cảm thấy rất thần kỳ, (T/g: (⊙o⊙), các anh này rốt cuộc có bao nhiêu nhạc cụ?)

Cuối cùng anh đứng trước một cây đàn dương cầm, cầm trong tay một cây trúc, một khúc 《 tướng quân lệnh 》, lưu loát gõ ra.

Kèm theo âm nhạc, Trình Ti Tư giống như có thể nhìn thấy sự trang nghiêm oai hùng của của tướng quân thời cổ đại thăng trướng (thăng: lên, trướng: chỗ ngồi của tướng quân trong doanh trại), nhanh nhẹn mạnh mẽ khi ra trận, căng thẳng quyết liệt khi chiến đấu.

Khâu Tân nghiêm mặt, động tác gõ của hai tay giống như là đang cổ động chiến đấu, trầm ổn hùng hồn. Trình Ti Tư nhìn ngây người, không hề để ý tới tiếng trống và tiếng đàn cổ phối hợp với anh ngay sau đó, cứ như vậy mà sững sờ nhìn Khâu Tân, tim đập rộn lên.

Một khúc ngừng lại, cô vẫn còn chìm đắm trong tiếng nhạc. Chung quanh rất an tĩnh, không có ai nói chuyện, cho đến khi Khâu Tân từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn rũ mắt xuống.

Có thể nhìn thấy anh từ từ cong khóe miệng lên, nụ cười kia tràn đầy tự tin hút hồn con người.

Trước kia đối với hành động mê giai của Úc Sóc, Trình Ti Tư rất khinh thường, giờ đột nhiên cảm thấy, anh thật rất đẹp trai, phong thái thanh nhã, trong trẻo lạnh lùng xuất trần, giờ phút này anh, tựa như một vầng trăng sáng, khiến người ta không thể chạm vào.

8. Chương 8: Bạn Học, Anh Thắng Rồi

“Cô là ai?” .

Trình Ti Tư sửng sốt, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước bức tường thủy tinh. Nam sinh vốn đang làm việc với máy vi tính, nghi hoặc nhìn cô.

“A, là em nha.”

Trình Ti Tư nháy mắt mấy cái, nhìn nam sinh xa lạ này, nhưng không hề có chút ký ức nào.

“Không nhớ rõ rồi?” Nam sinh nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt thoáng nhìn vào bên trong bức tường thủy tinh, “một cái tát của em lúc đó, thật đúng là đánh đến chấn động lòng người a.”

“A.” Trình Ti Tư mở to mắt, “Anh là vị giám kháo kia.”

Không nghĩ tới anh chính là vị giám khảo nở nụ cười thân thiện hòa nhã trong cuộc thi tài năng, Trình Ti Tư có chút kinh ngạc, vẫn luôn có cảm tình tốt với sự gần gũi của anh hồi đó, lập tức khom lưng, lễ độ cung kính.

“Xin chào thầy.”

“Thầy? Nhìn anh rất già sao? Không cần cẩn thận như vậy, anh và học trưởng Khâu Tân của em cùng khóa, gọi anh ta là Đổng Vận Bạch là được.”

“Đổng Vận Bạch?” Trình Ti Tư có chút ấn tượng với cái tên này. “Anh chính là Đồng Vần Bạch – đài trưởng đài truyền thanh của trường, còn chưa tốt nghiệp cũng đã được đài trung ương nhận vào?”

Đổng Vần Bạch nhướng mi, chẳng nói đúng sai.

“Là nút áo gọi em tới a?”

Nút áo(*) ? Anh nói tới ai? (_).

Trình Ti Tư còn chưa trả lời, cánh cửa ngăn cách được người ta đẩy từ trong ra, Khâu Tân còn có đôi nam nữ kia từ bên trong đi ra.

(*) Nút áo: có cách phát âm là kòu·zi, chữ ‘Khâu’ trong ‘Khâu Tân’ đọc là kòu, cho nên ở đây Đổng Vần Bạch dùng từ đồng âm khác nghĩa để gọi Khâu Tân.

“Ơ, Tiểu Bạch, bạn gái mới?” Nữ sinh kia hoạt bát nháy mắt với anh, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

“Bạn gái mới sao ~” Đổng Vần Bạch cười sâu xa, nhòm lên Khâu Tân, “còn không biết là của ai.”

Nữ sinh kia lập tức sáng mắt lên, tay khoác lên bả vai Trình Ti Tư như từ trước đến giờ vô cùng quen thuộc.

“Chào em, chị tên là Tiết Mẫn, em tên gì?”

“Trình Ti Tư.”

“Ti Tư a, vậy em là bạn gái của ai đây?”

Vẻ mặt Trình Ti Tư cứng đờ, đang nhất thời đáp không ra lời, Khâu Tân lạnh lùng một câu.

“Đi thôi.”

“A, đúng rồi. Chết đói chết đói. Ti Tư, em ăn cơm chưa? Cùng nhau?”

“Em. . . . . .” Vừa định từ chối nhã nhặn, không ngờ vừa lúc gặp phải ánh mắt Khâu Tân nhìn sang, thoáng cái lời nói muốn từ chối bị nuốt xuống, “Vừa lúc cũng đói bụng.”

Nói thật, Trình Ti Tư cảm thấy mình rất không có cốt khí, cũng không phải là chưa từng thấy người chơi nhạc cụ hò hét dòn ép trâu bò, ngày ngày đã xem các bậc thầy âm nhạc trong chương trình ca nhạc trên truyền hình, nhưng vì sao cô cảm thấy mình không thể không khuất phục dưới ánh mắt của Khâu Tân đây?

Mang theo sự khinh bỉ đối với sự mờ mắt đột ngột của mình, cô cùng bọn họ đi tới một quán cơm tây trên đường dành riêng cho người đi bộ gần đây.

“Tôi muốn ăn thịt bò bít tết.” .

Tiết Mẫn chọn món đầu tiên, thậm chí đến cả thực đơn cũng không mở ra liếc mắt nhìn. Đổng Vần Bạch cùng nam sinh kia tên là Tần Dịch Bác dứt khoát cũng không lãng phí thời gian vào thực đơn.

“Cũng thế.”

“Được, xin hỏi ba vị muốn mấy phần chín?”

“Bảy phần.”

Người phục vụ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Ti Tư và Khâu Tân ngồi ở bên kia.

“Hai vị thì sao?”

Thật ra Trình Ti Tư còn chưa nghĩ ra ăn cái gì, nhưng mắt thấy cả ba bọn họ đều gọi thịt bò bít tết, cũng khép thực đơn lại.

“Tôi cũng muốn thịt bò bít tết.” Dừng một chút, nói: “Năm phần, cám ơn.”

Vừa gọi xong, Trình Ti Tư liền phát hiện Tiết Mẫn đối diện nhìn cô ngạc nhiên.

“Wow, Ti Tư, em thích ăn thịt bò còn có tia máu sao? Sẽ không cảm thấy khó nuốt trôi sao?”

Cô ấy ngạc nhiên như vậy, lại khiến Trình Ti Tư xấu hổ rồi, đỏ mặt lên, giải thích: “em cảm thấy ăn thịt bò bít tết còn có ít mùi máu tươi rất có dã tính nguyên thủy.”

“Có sao? Nhưng chị chỉ biết cảm thấy máu chảy đàm đìa, ợ, thật là vừa nghĩ tới đã không còn khẩu vị.”

Tiết Mẫn nói không có ý gì khác. Nhưng Trình Ti Tư nghe vào tai lại cảm thấy bản thân mình có phải là đã tỏ ra quá quái dị rồi không, nhếch miệng suy nghĩ xem có cần thay đổi không, không ngờ Khâu Tân ngồi bên cạnh nói chuyện …

“Tôi giống cô ấy, thăn Phi-lê (*) năm phần chín, ngoài ra thêm món thịt nguội, một bình trà thơm tuyết lê, cảm ơn.”

(*)Thăn Phi-lê (thăn nội, thăn chuột): một loại bít tết được chế biến từ phần thịt mềm nhất, ngon nhất, đắt nhất của thịt bò.

“Được, xin chờ một chút.” .

Sau khi nhân viên phục vụ đi, Tiết Mẫn nhìn Khâu Tân đối diện khó hiểu.

“Anh cả Nút Áo thích ăn thịt bò bít tết từ bao giờ rồi? còn năm phần chín, anh ăn quen sao?”

Khâu Tân liếc cô ấy, hỏi một đằng đáp một nẻo: “em muốn mời khách?”

“Không không” khoát tay liên tục, vội vàng phủ nhận, “Ha ha, anh cả anh nghĩ nhiều, sao em có thể tranh hóa đơn với anh chứ.” Nói đùa sao, mấy ngày qua vì đẩy nhanh tốc độ, cả phòng làm việc đều phải ở lại làm thêm giờ, bọn họ sắp mệt chết rồi, thật vất vả hôm nay hơi có chút thành quả, làm sao có thể sẽ bỏ qua lời chủ động muốn mời khách của người nào đó được chứ.

Khâu Tân liếc xéo cô một cái, lười nhiều lời. .

Đợi một lát, đồ của bọn họ đều được đưa lên bàn. Mấy ngày nay Tiết Mẫn đói thảm rồi, cũng không khách khí, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn từng miếng to, Đổng Vần Bạch và Tần Dịch Bác ngồi ở bên người cô mặc dù không ăn ngang nhiên như cô, nhưng nhìn ra được thật sự là đói bụng, cúi đầu tự lo ăn của mình.

Trình Ti Tư ngủ cả ngày, bụng cũng sớm trống rỗng, cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt ăn, cảm giác miếng thịt mềm mềm tức khắc khiến cô cảm thấy tâm tình khoan khoái, lại cắt miếng thứ hai bỏ vào miệng. Trong lúc vô tình liếc nhìn Khâu Tân bên cạnh, Trình Ti Tư phát hiện khay thịt bò trước mặt anh thế mà lại chưa hề được động.

“Khâu học trưởng, anh không ăn sao?”

Nhìn Khâu Tân chỉ cúi đầu uống canh cho có lệ và ăn chút ít điểm tâm tặng kèm, ngược lại thịt bò bít tết bị anh đẩy sang một bên, Trình Ti Tư rất là kỳ quái.

Khâu Tân dùng khăn giấy lau tay, lười biếng bưng một chén trà tựa vào tay vịn ghế sô pha, tùy tiện đáp một tiếng.

“Ừ.”

“Không có khẩu vị?”

“Ừ.”

“Ơ, là không thích năm phần chín?”

“Ừ.”

“Vậy sao anh còn gọi làm gì?”

Trình Ti Tư buồn bực. Khâu Tân nâng mí mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cô.

“Cảm nhận một chút cái gì là dã tính nguyên thủy.”

“. . . . . .” (─. ─|||) được rồi, bạn học, anh tanhg.

“Làm sao, xem vẻ mặt của em, một phần không đủ?” Khâu Tân rộng lượng đẩy phần của anh đến tầm tay cô: “đây, của tôi cũng cho em luôn.”

Anh cả, anh cho thì cho, nhưng vẻ mặt “vô cùng đau đớn” này rốt cuộc là muốn thế nào?

Trình Ti Tư nghiến răng nghiến lợi, lực cắt lấy thịt bò bít tết tăng lên, tức khắc con dao nhỏ va xuống bàn vang lên tiếng “tanh”, thu hút ánh mắt của ba người đối diện.

“Cái gì vậy? Ti Tư, em và thịt bò có thù hận sao? Sao lại lăng trì nó thành như thế?”

Tiết Mẫn trêu đùa một câu, Trình Ti Tư lập tức càng đỏ mặt hơn. Vùi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn, không xen vào việc của người khác nữa, nhưng cũng bỏ qua người nào đó nhếch khóe miệng lên.

9. Chương 9: Hỏng Bét

Ăn được một bữa cơm này Trình Ti Tư là “trăm mối cảm xúc ngổn ngang.”….

Sau khi tính tiền đứng ở bên ngoài, Trình Ti Tư vừa mới chuẩn bị tạm biệt trở về trường, cũng không hiểu Tiết Mẫn nhìn thấy gì, lớn tiếng gọi, sau đó hưng phấn kéo cô chạy tới phía đường dành cho người đi bộ…

Bị kéo thẳng đến vị trí giữa sân, người chung quanh cũng trở nên nhiều hơn, đều xúm lại tập trung ở một chỗ, nhìn vị trí trung tâm sân khấu.

“Mau nhìn, là Vân Song.”

Tiết Mẫn kéo Trình Ti Tư chen vào trong đám người, cô lúc này mới thuận mắt nhìn về phía bục, phát hiện thật sự là mỹ nhân lạnh lùng Vân Song gần đây là chủ đề nóng trên internet, lúc này người mặc bộ đồ đuôi én quá gối, cộng thêm đôi môi đỏ mọng phục cổ cùng tóc xoăn lọn lớn lệch một bên, cô đã ưu nhã lẳng lặng ngồi ở một bên sàn nhảy đem chỗ ngồi tựa như bảo tọa, lạnh nhạt chịu muôn người chú ý.

Sau khi cảm thán từ dưới đáy lòng vẻ xinh đẹp của cô ấy một ít, lúc này Trình Ti Tư mới nhìn quanh một vòng sân khấu ngoài trời, bình thường nó không lớn, lúc này lại làm thành một cái bộ dáng tòa thành nhỏ, rồi sau đó bình phong hình chữ L chuyển động trình chiếu chủ đề quảng cáo thứ nhất, có lẽ hẳn là hiện trường hoạt động thương mại của thương hiệu nào đó.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thì người chủ trì lên sân Khâu.

Trình Ti Tư ở phía dưới nghe, hóa ra là một nhãn hiệu mới đưa ra một chiếc đồng hồ đeo tay tình nhân, thừa dịp Chủ nhật ở đây làm quảng cáo.

“. . . . .Vì cảm ơn đông đảo khách hàng tiêu dùng, công ty của chúng tôi quyết định vào tối nay cử hành ‘mộ danh đệ nhất sao’, chủ đề tranh tài hoàng tử của công chúa, phần thưởng công ty của chúng ta sẽ đưa ra là mười đôi đồng hồ đeo tay kiểu tình nhân mới, hơn nữa tối nay chúng ta rất vinh hạnh mời đến được chính là nữ thần gợi cảm tiểu thư Vân Song đảm nhiệm vai chính của buổi tối ngày hôm nay, đồng thời cô cũng là khách quý bình bầu cho cuộc tranh tài lần này.”

” Quy tắc của cuộc tranh tài rất đơn giản, chỉ cần là nam giới trưởng thành, lên sân Khâu biểu diễn ngẫu hứng một bài hát hoặc là một đoạn bày tỏ thâm tình, nếu như ngươi là người độc thân, có thể mời Vân tiểu thư lên sân khấu để làm đối tượng bày tỏ của mình, nếu như đã có bạn gái, cũng có thể đối diện với người yêu của mình bộc bạch ý nghĩ yêu thương của mình, nhưng chỉ với một điều kiện, là phải đả động đến công chúa Vân Song của chúng ta ngày hôm nay, chỉ có cô ấy gật đầu thừa nhận, thì đó mới chính là người chiến tanhg của hôm nay, bạn cũng có thể tanhg được một đôi đồng hồ đeo tay tình nhân kiểu mới nhất giá trị RM mới đưa ra của nhãn hiệu XX . Được rồi, không cần nhiều lời nói nhảm, nếu có hứng thú, lập tức có thể tới dưới sân khấu tìm nhân viên làm việc của chúng ta điền bảng báo danh. Cơ hội khó có được, thời gian có hạn, phần thưởng tối nay rơi vào tay ai, công chúa cũng đã ở đây chờ đợi, mà hoàng tử của cô sẽ là ai đây?”

“Tiểu Mẫn, đi.”

Bọn Khâu Tân đã tìm được các cô rồi, nghe một hồi xem những cái quy tắc thi đấu này, cảm thấy không thú vị, Đổng Vận Mạch liền muốn kéo Tiết Mẫn đi.

“Không cần, em muốn xem một chút. Ti Tư, em không biết Vân Song kia là người nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng, bây giờ gian thương này còn muốn mời cô ấy làm một cuộc hoạt động như vậy, đúng là không gian không phải thương nhân. Chị đoán là bọn họ vốn không có ý định đem đồng hồ đeo tay đưa cho người ta.”

Trình Ti Tư rất đồng ý gật đầu, Vân Song này cô cũng biết, mặc dù lớn lên rất đẹp, lại là người mẫu, hình như người ta ngay cả sao nam đứng đầu bảng cũng nhìn không thuận mắt, như thế nào lại vì người dân nhỏ bé như các cô mà động lòng, xem ra cửa hàng này thật sự có ý lừa gạt.

“Tối nay lại có rất nhiều người phải thất vọng rồi.”

Trình Ti Tư cảm thán, nhưng không ngờ phía sau Khâu Tân lạnh như băng tới một câu.

“Lấy lòng mọi người.”

Trình Ti Tư quay đầu lại, Khâu Tân không lộ vẻ gì nhìn trên sân khấu, nhìn ra được anh rất ghét loại hoạt động như vậy.

“Ừ, nếu không Nút Áo cậu cũng đi tới thử một chút đi?”

Đổng Vân Bạch cũng không biết động cái tâm tư gì, trực tiếp coi nhẹ ánh mắt cảnh cáo mà Khâu Tân ném tới, vuốt sống mũi cao thẳng lên tiếng ho khan, lập tức dẫn tới Tiết Mẫn phụ họa chuyện tốt.

“Đúng nga. em làm sao lại quên mất lão đại Nút áo. Lão Đại đi đi đi đi,lấy thực lực của anh, bất kể cô là Vân Song Vô Song gì, tuyệt đối sẽ chưa đến mấy phút đồng hồ sẽ lập tức chết ngay tại đây.” .

Có cơ hội có thể thấy đại thần bộc lộ tài năng trong truyền thuyết? Trình Ti Tư dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lập tức liền gia nhập vào hàng ngũ giựt dây.

“Đúng vậy đúng vậy, Khâu học trưởng, sẽ để cho tiểu học muội ta mở mang con mắt đi.”

………..

Lúc này đã có người lên đài rồi, nhưng mà chút ít kết quả kia làm cho người ta thất vọng. Khiến cho Trình Ti Tư cùng Tiết Mẫn ờ dưới sân khấu càng thêm kiên định muốn đẩy người nào đó đi lên, quyết tâm làm chấn động toàn trường.

“Ai. Khâu Tử học trưởng, đừng hẹp hòi như vậy đi. Chỉ hát một ca khúc, có được hay không?”

Khâu Tân nhướng mày, một ánh mắt như đao ném tới đây.

“Cô xem tôi là cái gì?”

~~(╯﹏╰) , hỏng bét, nhất thời nhanh miệng nghĩ sao nói vậy. Cũng may Tiết Mẫn lập tức cứu cô. .

“Nút Áo lão Đại, chỉ là đi tới thử một chút thôi. Lại nói em cũng đã lâu không có nghe anh hát rồi.”

Khâu Tân sắc mặt âm trầm, cuối cùng cũng lười nghe các cô ồn ào, xoay người muốn đi.

Trình Ti Tư thấy anh thờ ơ như vậy, trong lòng kêu rên một tiếng, nhưng cũng thật sự không có biện pháp khác có thể thuyết phục Khâu Tân lên sân khấu, nhất thời có chút mất mát nho nhỏ.

Thật ra thì vừa rồi khi cô nhìn thấy đồng hồ tình nhân trong các poster lớn trên sân khấu, trong lòng vẫn là có chút thèm muốn.

“Ai, nếu như em có bạn trai giống như Phỉ thạch chi tâm như vậy thì tốt rồi, tiếng tăm của Phỉ Thạch đại nhân nhất định có thể đoạt giải, đáng tiếc. . . . . .”

Chẳng qua là tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, lại không nghĩ tới Khâu Tân đã đi đột nhiên lại dừng bước, quay người lại nhướng mày nhìn cô, nhưng cũng không có nói chuyện, bên cạnh Trình Ti Tư bao gồm cả người một đường đều xấu hổ hướng nội Tần Dịch Bác, cũng đồng thời dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn cô.

“Ti Tư, em nói em muốn người nào? Phỉ Thạch chi tâm? Đừng nói cho chị biết chính là CV trên internet kia?”

“Ơ, chị Mẫn, chị cũng biết anh ấy hả? Âm thanh của Phỉ Thạch mới là tiếng trời, cũng là hình ảnh vương tử trong suy nghĩ ảo tưởng của em a. Ai, chị nói xem cõi đời này tại sao lại có thể có giọng đàn ông dễ nghe như vậy, thật là thiếu chút nữa muốn mạng của em a.”

Ba người Tiết Mẫn liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều một bộ dáng muốn cười nhưng không được cười, làm cho Trình Ti Tư càng cảm thấy kỳ quái. Cô có nói sai cái gì sao?

“Các người bị sao vậy?”

“Không có, không có chuyện gì. . . .chị thấy chúng ta nên đi thôi.”

Tiết Mẫn co rút khóe miệng, Đổng Vận Bạch thì đem nắm tay để ở môi, trong mắt một mảnh ý cười.

“Ê, Nút Áo lão Đại, anh muốn đi đâu? Chúng ta trở về là đi bên này.”

Nhìn thấy Khâu Tân đang ở trong nhóm người, đột nhiên đổi hướng đi về phía ngược lại, Tiết Mẫn khó hiểu nên gọi anh. Khâu Tân cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi tới trước mặt một nhân viên làm việc ở phía hậu trường, bình tĩnh muốn ghi danh, cầm bút liền bắt đầu điền.

Đám người Trình Ti Tư đứng xa xa nhìn anh, mở to mắt khó hiểu.

“Học trưởng sẽ không phải là muốn. . . . . .” Lên sân khấu chứ?

“Ừ hừm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là như vậy. »

Tiết Mẫn cũng bị Khâu Tân đột nhiên thay đổi dọa đến, nhưng nhớ lại nguyên nhân Khâu Tân đột nhiên chủ động quyết định muốn lên sân khấu, lập tức lại khôi phục vẻ mặt hưng phấn, cùng Đổng Vận Bạch trao đổi ánh mắt, kéo Trình Ti Tư chen chúc đến trước sân khấu.

“Tiểu học muội, xem ra hôm nay em sướng tai sướng mắt rồi.”

Học trưởng muốn lên sân khấu. . . . . . .

Lập tức có thể nhìn thấy Học trưởng biểu diễn. . . . . . .

Trời ạ, Trình Ti Tư cảm thấy thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt vậy?

Mắt thấy Khâu Tân ở dưới sân khấu cùng nhân viên làm việc trao đổi cái gì, Trình Ti Tư cảm thấy tim đập nhanh, thật sự có cái loại khuynh hướng “Sắp nhảy đến cổ họng” mà tiểu thuyết ngôn tình miêu tả.

“Tiểu Ti tư, lấy di động cầm ở trên tay.”

“A? Tại sao?”

Tiết mẫn nén lại hưng phấn, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu, thần thần bí bí để vào sát bên tai cô, “Chị sợ cảnh tiếp theo sẽ không thể khống chế, vẫn nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn, đến lúc đó để cho cảnh sát trực tiếp mang Nút Áo lão Đại đi là được.”

(⊙o⊙). . Đại tỷ, không cần khoa trương như vậy chứ. . . . . . .

Cái trán đang đổ mồ hôi, bỗng nhiên đuôi mắt lướt qua Khâu Tân đang hướng bên này các cô đi tới, vội vàng đảo mắt nhìn sang. Khâu Tân thấy cô nhìn sang, dừng bước, sau đó duỗi ngón tay hướng cô ngoắc ngoắc.

“Em?”

Thấy anh gật đầu, Trình Ti Tư tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn còn rất vui vẻ chạy đến bên cạnh anh. .

“Học trưởng, chuyện gì?”

“Cô đã nói cô biết khiêu vũ.” .

Giọng nói khẳng định, làm cho Trình Ti Tư sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Khâu Tân lại nói : “Khiêu vũ cái gì cũng biết?”

“A, có thể nói như vậy.” Trình Ti Tư suy nghĩ một chút, vẫn còn lo lắng thấp thỏm mà hỏi anh: “Có vấn đề gì không?”

Khâu Tân liếc cô một cái, khóe miệng nhấc lên: “Không có.” .

Nói xong, thì xoay người trở lại khu hậu trường. Để lại Trình Ti Tư sững sờ ở đó, rõ ràng là gần đến tháng sáu, nhưng tại sao cô lại cảm thấy có cỗ hàn khí từ lòng bàn chân toát ra, cảm giác bất an tự nhiên nảy sinh như vậy?

Ông trời ơi . (┬_┬) đại ca, ánh rốt cuộc muốn tôi làm cái gì?

10. Chương 10: Nông Dân Gặp Gỡ Nhà Tư Bản

Hỏi: Trình Ti Tư gần đây thế nào?

Trả lời: Trình Ti Tư gần đây điên rồi. .

Hỏi: tại sao? .

Trả lời: . . . . . . Nông dân gặp gỡ nhà tư bản, từ đó dê bò là của nhà anh. /(ㄒoㄒ)/~~.

Từ lúc mới ra đời tới nay, Trình Ti Tư cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ chập mạch đến như vậy, dầu gì cô cũng tốt nghiệp trung học, thi nghệ thuật cũng tung mình lăn tới, là sinh vật cao cấp mỗi tháng bị chảy máu bảy ngày còn chưa chết, tại sao lại ở tuổi hai mươi tốt đẹp của đời người, tại sao lại gặp phải thần tiên hẹp hòi âm hạng như vậy làm cho cô từ đó “Vạn kiếp bất phục” đây ?

Trình Ti Tư nghĩ mãi không rõ, cho nên quyết định ở trong đường cùng mà phản kích.

Chỉ là bất quá. . . . . . Cô tựa hồ quên mất, người mà cô phải phản kích không phải người khác, mà là Khâu Tân.

************

Lại một lần nữa nhìn thấy Trình Ti Tư, là ở ngày học sinh mới báo cáo

Xa xa , cô một mình xách vali da lớn, vác lấy túi hành lý, trong khuỷu tay trái phải còn khoác một cái túi nhựa lớn. Có thể nhìn ra được, thể lực xói mòn đã làm cho cô sớm thở hồng hộc. Bên cạnh không ngừng có học trưởng hoặc là dẫn đường hoặc là đi qua muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đều bị cô lắc đầu cự tuyệt, đầu đầy mồ hôi cũng không biết cùng bọn họ nói cái gì nhưng vẫn như cũ kiên trì tự mình vận chuyển.

Sau này không ngờ cùng bạn học tham dự tiệc tiếp đãi học sinh mới, lúc nói đùa về chuyện lý thú của tân sinh viên năm nay thì mới biết được, khi bọn họ tiến lên hướng cô hỏi thăm có cần giúp đỡ hay không, cô chẳng qua là dùng miệng đối với cánh tay của mình bĩu bĩu, tràn đầy tự tin nói cho bọn họ biết: “Yên tâm, ta khỏe mạnh, không phải là mập giả tạo.”

” Mọi người nói xem hiện giờ người độc lập giống như học sinh mới này vốn thật rất ít thấy, huống chi còn là ‘khổng vũ có lực’ như vậy, quả nhiên là khó gặp một lần a.”

Lúc ấy Khâu Tân cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua rất nhanh, anh lại gặp được cô, cũng liền thay đổi cách nhìn.

Một lần tụ họp của Đại học năm 3, địa điểm chọn là ở một nhà trung tâm. Anh vẫn không quá quan tâm cái không khí rượu chè này, thế cho nên cả đêm Khâu Tân đều ẩn mình ở một góc, chỉ là bất quá cái loại hào quang đốt mắt người từ trên người anh có muốn ẩn cũng không ẩn được, lạnh nhạt cự tuyệt cũng không biết bao nhiêu người đến gần ra ám hiệu, đang muốn trở về, nhưng đảo mắt đã thấy bạn tốt Quảng Lỗi đề xuất uống rượu, Khâu Tân đè xuống lửa giận, quyết định ở lại chờ thay anh thu thập cục diện rối rắm.

Nửa đường đứng dậy đi đến phòng rửa tay, đi ngang qua khu vực này, mơ hồ nhớ được hình như phục vụ quán rượu có nhắc tới, có mấy xã đoàn xã giao của đại học ở nơi này kết hợp cử hành hội ái hữu. Anh không quá để ý chuẩn bị trở về chỗ ngồi, trong lúc vô tình ánh mắt lại quét đến một vị trí tại chỗ ở quầy ba cách anh hiện không xa.

Khâu Tân dừng bước, mắt lạnh nhìn, nhớ lại ban đầu lúc ở Nghệ khảo cô hình như là đã đề cập tới mình biết khiêu vũ, chẳng lẽ chính là cái loại vũ đạo này sao ?

Lạnh lùng, Khâu Tân mặt không chút thay đổi phải trở về chỗ ngồi, bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa nhìn về phía bọn Trình Ti Tư, Khâu Tân khẽ cau mày.

Cái tên đàn ông bên cạnh cô rõ ràng là không có ý tốt. Chẳng qua là, liên quan gì anh?

Đang nhấc chân muốn đi, thì mấy người Quảng Lỗi bởi vì ở chỗ này không có tìm được anh, nên lảo đảo liền tìm tới đây.

“Muốn chạy trốn? Phạt rượu phạt rượu.”

Quảng Lỗi vô lại kéo Khâu Tân, không nói câu gì cùng những người khác tụ họp ở chung quanh quầy rượu.

“Nút áo. Cậu cậu chơi không đẹp nhé. Rõ ràng nói xong rồi sẽ thả tôi để cho tôi theo Tiểu Hạ. Kết quả lại thả bồ câu cho tôi.. Cho nên chén rượu này câu nhất định phải uống….uố…ng.”

Khâu Tân đen mặt nhìn anh mượn rượu nổi điên, lại liếc mắt một cái nhìn chén rượu trên mặt bàn, còn không có phát tác, thì đuôi mắt lại quét đến cái bóng người lung la lung lay chạy tới, không chờ phản ứng của nhóm người bọn họ, bóng người kia cũng đã đến gần bên cạnh bọn anh.

“Khát quá khát quá.” Trình Ti Tư nhào vào trên quầy ba, cũng mặc kệ người chung quanh biết hay là không biết, cầm chén rượu trên mặt bàn làm một ngụm.

Đám người Quảng Lỗi đều ngây ngốc, ngay cả Khâu Tân cũng dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn cô ngửa đầu uống hết. Trình Ti Tư nhăn lại chân mày xinh đẹp i còn nhìn chén rượu trống rỗng, bất mãn nói thầm một tiếng: “Đây là đồ chơi gì a?. Sao khó uống như vậy?”

Nhóm người Quảng Lỗi lại mất bình tĩnh.

“Cô, cô, cô là ai hả ? Ly Tomorrow này là của chúng ta.”

“Tomorrow? Đó là một cái tên quái dị gì?”

Hừ nhẹ một tiếng khinh thường, cũng không để ý Quảng Lỗi hô to gọi nhỏ, Trình Ti Tư vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, thì cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, còn chưa đi hai bước, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở đây, vang lên một tiếng bịch thẳng tắp ngã xuống trên người Khâu Tân cách cô gần nhất, bất tỉnh nhân sự.

“Hừ hừ, con bé này còn tưởng rằng đồ là đồ uống sao? Nút áo, cậu biết cô ấy à?”

Khâu Tử đối mặt với người nào đó bất thình lình nằm đè ở trên người, mặt mày lạnh như băng rốt cục cũng có cảm xúc biến hóa rõ ràng.

“Không. . . . . .” Không nhận ra vừa muốn nói ra khỏi miệng, thì cái người đàn ông kia vừa nãy cùng Trình Ti Tư nhảy múa nhiệt tình lại xuất hiện ở trước mắt, thấy Trình Ti Tư say ngã ở trong ngực Khâu Tân, thì trong mắt sáng ngời.

“Thì ra là em ở đây a.” Sau đó hướng về phía Khâu Tân xin lỗi nói: “Thật là ngại quá, bạn gái của tôi uống rượu say thích nghịch loạn. Làm cho các vị thêm phiền toái.”

Vừa nói vừa muốn từ trong ngực Khâu Tân nhận lấy Trình Ti Tư, còn không có đến gần cô, thì người bên cạnh Khâu Tân đã nhường lối, nhưng anh lại không buông ra. Người đàn ông kia nhíu lông mày, không hiểu nhìn về phía anh.

“Bạn gái của anh?”

Giọng nói luôn luôn trong trẻo lạnh lùng.

“Vậy anh nói một chút xem, cô ấy tên gì, học chuyên ngành gì, ở phòng ngủ nào, tên giáo viên phụ đạo của cô ấy là gì, giáo viên chuyên ngành của cô là ai?”

“Ta tại sao phải nói cho anh biết.”

“Chỉ bằng anh không biết, tôi biết.”

11. Chương 11: Cười Lạnh

Khâu Tân để cho Trình Ti Tư đổi lại một cái tư thế thoải mái hơn để dựa vào mình, nghiêng mắt nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng bắt đầu có phòng bị mà nhìn anh.

“Tôi cảnh cáo anh đừng xen vào việc của người khác. Còn có tôi tại sao phải tin tưởng lời của anh nói.”

Khâu Tân cười lạnh.

“Vậy chúng ta báo cảnh sát thử một chút?”

Mắt thấy Khâu tân đã muốn bấm phím điện thoại, người đàn ông kia lại nhìn mấy người Quảng Lỗi chung quanh mình, cuối cùng vẫn sợ sệt, hung hăng bỏ lại một câu : “Anh lợi hại.” Liền xám xịt mà bỏ đi.

Lặng lẽ cất điện thoại di động, Khâu Tân nhìn người nào đó đang bất tỉnh nhân sự trong ngực, nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút có lẽ ôm ngang thân thể xụi lơ vô lực của cô.

Cũng mặc kệ một đám người phía sau ù ù cạc cạc liền sải bước hướng ngoài cửa đi tới.

Ngồi lên xe taxi, Khâu Tân bởi vì để cho Trình Ti Tư tựa đầu vào trên vai của mình, cho nên lúc hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt phun vào hõm vai anh, tính tình Khâu Tân luôn luôn lạnh nhạt cũng không biết bị cái gì mê hoặc, khẽ nghiêng đầu, rũ mắt nhìn kỹ cô.

Gương mặt mũm mĩm còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, không tính là xuất chúng nhưng ngũ quan thanh tú, không khỏi làm cho Khâu Tân nhớ đến bộ dáng cô giơ tay đánh anh trên trường thi, hơn nữa vừa rồi ở quầy rượu kỹ thuật nhảy của cô cuốn hút cùng vẻ mặt uống rượu say mơ hồ, lúc này lại lần lượt xông vào trong đầu óc của anh, thật đúng là. . . . . . có chút ý tứ như vậy rồi.

Có lẽ, trường học để cho anh ở lại học thêm một năm chương trình học thống kê, anh có thể một lần nữa suy nghĩ một chút .

************.

Trước mắt đã là mùa tốt nghiệp của tháng sáu, dường như ông trời già cũng muốn tới góp thêm một phần náo nhiệt.

“Không được không được. Tối nay nhất định phải đi mướn phòng.”

Trình Ti Tư cầm quyển sách ôn tập trên tay hướng trên bàn khẽ đặt xuống. Ngồi ở bên cạnh cô, Úc Song cũng nóng đến một đầu đầy mồ hôi, quạt điện cũng ở gần đầu đang thổi cũng không có chút tác dụng gì, nghe được Trình Ti Tư gào thét, liền lấy đuôi mắt quét nhìn cô.

“Mướn phòng? Tốt. Nhưng mà mi muốn cùng ai chi trả? Cái vị kia của nhà mi hả?”

“. . . . . . —-—” .

“Ai, mặc dù cái vị kia của nhà mi quả thật là cuốn hút, nhưng Ti Ti, bé gái thì phải ngại ngùng, ngại ngùng hiểu không? Như sói đói vồ mồi thì NONONO, mi phải nhớ kỹ từ từ hành động, vì thật vất vả mới quyến rũ được thần tượng NO.01, dù sao mi cũng đừng đem anh dọa chạy mất.”

“. . . . . . Úc Sóc. Đầu của mi chứa trứng luộc đúng không, lại nói hươu nói vượn, cẩn thận ta lấy hết đồ i lại.”

“Ơ, lộ bản tính ra rồi hả. Sách sách, Ti Ti mi cũng đói khát đến mức này rồi ? Chủ động như vậy, cái vị kia của nhà mi rốt cuộc HOL hay không HOL a? Cẩn thận đừng có đem người ta ép khô nhá.”

Trong phòng ngủ có một trận cười vang, Trình Ti Tư vốn là bị nóng đến mức mặt đỏ bừng nhất thời bởi vì Úc Sóc nói trắng trợn như vậy, hơn nữa trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh một người nào đó nửa người quấn khăn lông trắng nằm ở trên giường hơi thở nhẹ nhàng, Trình Ti Tư mắc cỡ sớm đỏ đến tận cổ, cắn răng muốn nhào tới dạy dỗ cô thì cũng đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên.

“Ai nha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi điện tới rồi, các ngươi vợ chồng tình thâm như vậy, thật là muốn những kẻ độc thân hoàng kim như chúng ta ăn dấm hả?”

Trình Ti Tư mặc kệ cô, cân nhắc hồi lâu mới cẩn thận nhận điện thoại.

“Alo, học trưởng?”

“. . . . . .” Đầu bên kia điện thoại không có lập tức nói chuyện, ước chừng dừng vài giây mới mở miệng: “Tối nay có tiệc rượu tốt nghiệp.”

Giọng Khâu Tân rất bình thản, Trình Ti Tư xoắn xuýt rất lâu, vẫn là lựa chọn từ chối nhã nhặn giống như mấy lần trước.

“Gần thi rồi, tôi còn chưa có ôn tập, sẽ không đi, học trưởng anh chơi vui vẻ a.”

“. . . . . .”

“Còn có, nhớ uống ít rượu.”

Trình Ti Tư thật lòng thật dạ dặn dò, không nghĩ tới đầu bên kia yên lặng hồi lâu, lại không có trực tiếp nói bất kỳ câu gì liền cúp điện thoại.

“Học trưởng gọi miđi ra ngoài?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao mi cự tuyệt?”

“Ta sợ đáp ứng rồi, qua đó càng ngại ngùng.”

Úc Sóc chớp mắt xem thường mấy cái, thật hoài nghi nhỏ này đầu óc có phát triển không.

“Trình Ti Tư a Trình Ti Tư, mi nói xem mi bây giờ có giống nói chuyện yêu đương cái gì? Không hẹn hò, không thấy mặt không tính, bình thường cũng không chủ động gửi tin nhắn gọi điện thoại, mi nói đi, nếu như không có đôi đồng hồ tình nhân kia, ta thật hoài nghi mi lấy Khâu học trưởng làm ngụy trang, chỉ do tự mình đang YY đấy.”

“Ai quy định qua hẹn hò thì nhất định phải gửi tin nhắn gọi điện thoại ? Lại không cho chúng ta dùng kinh hồn giao lưu rồi?”

Hơn nữa, từ lúc bọn họ xác lập quan hệ đến nay, cũng vẫn chưa tới một tháng, không nói đến giữa bọn họ có tình cảm hay không, ngay cả Khâu Tân, cô cũng từ lần trước ở trên đường dành riêng cho người đi bộ gặp xong, sau đó cũng không có cùng anh gặp mặt, cho nên có thể nói thật ra cho tới bây giờ Trình Ti Tư còn có chút giống như lọt vào trong sương mù, tại sao mà đột nhiên lại biến thành bạn gái của anh đây?

Bây giờ suy nghĩ một chút, Trình Ti Tư thật lòng cảm thấy, nếu như có thể, cô tình nguyện chọn chưa từng đưa ca từ đi cao ốc Kim Hồ…

12. Chương 12: Princess

Thời gian quay trở lại cuộc gặp gỡ lần đó ở hiện trường hoạt động trên dường dành riêng cho người đi bộ.

Khi đó trải qua sự trưng cầu ý kiến chả hiểu ra sao cả của Khâu Tân, Trình Ti Tư mờ mịt đi trở về nhóm người, đi tới bên người Tiết Mẫn, đầu óc lại vẫn xoắn xuýt chuyện anh tại sao lại hỏi cô có thể khiêu vũ hay không?

Trình Ti Tư có loại dự cảm, kế tiếp chắc canh có chuyện gì phát sinh, quả nhiên. . . . . . .

“A. Nút Áo lão Đại.” .

Chỉ thấy Khâu Tân lên đài, trực tiếp hướng chỗ Vân Song đang ngồi bên cạnh sân khấu đi tới, anh cúi người ở bên tai cô nói nhỏ, không biết là nói cái gì, vẻ mặt Vân Song thay đổi một chút, mặc dù vẫn mặt không chút thay đổi như cũ, nhưng trong mắt dâng lên hứng thú.

Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Khâu Tân nắm tay Vân Song đi tới giữa sân khấu, một chùm đèn chiếu sáng chiếu trên người bọn họ, âm nhạc vang lên. Trên sân khấu hai người đối diện với nhau, nam thân thể cao ngất, nữ cao quý ưu nhã, thi lễ với nhau, sau đó hơi mở một bước, bắt đầu khiêu vũ.

Phục Nhi Tháp, đây là một loại khiêu vũ hữu nghị thịnh hành ở cung đình Anh Quốc vào thế kỷ 15, ở Trung Quốc cũng ít người hiểu được cách nhảy, lại càng không cần phải nói nhảy tốt.

Khâu Tân cùng Vân Song trên sân khấu, chỉ trong một cái chớp mắt làm cho tất cả mọi người xuất hiện hoảng hốt, mặc dù trang phục của hai người đều là đồ hiện đại, nhưng làm cho người ta có cảm giác giống như quý tộc Châu Âu cổ xưa, kỹ thuật nhảy trang trọng mà thần thánh.

Hai người trên sân khấu nhảy rất chuyên tâm, dưới sân khấu người xem đến si mê.

Chẳng qua là lúc Trình Ti Tư đắm chìm trong vũ đạo của bọn họ, bỗng nhiên trực giác cảm thấy không khí phía sau không đúng, cô nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy có tám người xa lạ mặc đồng phục làm việc hậu trường không biết từ lúc nào đứng phía sau cô.

Tình huống gì?

Còn chưa kịp suy nghĩ, trong loa đột nhiên truyền tới giọng của Khâu Tân, suy nghĩ của Trình Ti Tư lập tức bị hấp dẫn trở về trên sân Khâu.

Tạo hình sau cùng, Khâu Tân đỡ eo Vân Song, cúi đầu xuống từ từ nhích tới gần cô, khóe miệng mỉm cười phong độ, làm cho Vân Song được gọi là mỹ nhân lạnh lùng cũng phải đỏ cả hai má, hiển thị rõ một bộ dáng tiểu mỹ nhân thẹn thùng, hơi mở ánh mắt cũng không dám nhìn anh.

Khâu Tân nhìn ra cô ngượng ngùng, nụ cười khóe miệng không thay đổi, kề bên tai cô, trầm giọng mở miệng.

“So gorgeous.”

Ca ngợi rất đơn giản, Trình Ti Tư ở dưới sân Khâu lại có thể nghe rõ tiếng hút không khí từ bốn phía. Cô đương nhiên biết bọn họ là vì sao, bởi vì cô ngay giờ phút này cũng ngây người.

Thì ra, đây chính là ưu tú của anh sao? Thật sự là. . . . . . quá chấn động rồi.

Trình Ti Tư cũng không biết tại sao, lại có chút hối hận, sớm biết sẽ không đẩy người nào đó lên đài rồi.

Lúc cô đang tự mình suy nghĩ sao mình lại có tâm tình kỳ quái như vậy, Khâu Tân lại nói tiếp một câu ngay sau đó: “Nhưng công chúa của tôi, không phải là cô.”

Anh vừa dứt lời, đám người yên lặng sau vài giây, nhất thòi ong ong tiếng thảo luận không ngừng, làm cho Vân Song trên sân Khâu vốn có bộ mặt tràn đầy hạnh phúc sắc mặt lập tức cũng thay đổi.

Chẳng qua là không đợi cô nói chuyện, Khâu Tân đỡ eo cô nhẹ nhàng đem cô hướng bên cạnh đẩy sang, không mất ưu nhã xoay tròn liền làm cho Vân Song tự mình đến một bên, Vân Song sau khi thoáng đứng lại thẹn quá hóa giận, đang muốn xoay người lại phát tác, lại nghe thấy phía dưới sân Khâu phát ra một trận kinh hô, cô vội vàng quay đầu, phát hiện Khâu Tân lại không để ý độ cao của sân khấu, hướng khán giả phía dưới tiêu sái nhảy xuống.

Vân Song trừng lớn hai mắt, cứ như vậy trơ mắt nhìn người đàn ông đầu tiên làm cho cô biết cái gì là tim đập thình thịch, đang hướng tới nữ sinh chung quanh bị làm ra một cái không gian hình tròn, một mình đứng ở chỗ đó rõ ràng bị dọa sợ lạnh nhạt đến gần.

OK, Trình Ti Tư hoàn toàn chập mạch rồi.

Mãi cho đến khi Khâu Tân đứng ở trước mặt mình, đưa tay ở trên đầu cô vỗ vỗ, cũng lộ ra nụ cười đẹp cô còn chưa từng thấy qua, Trình Ti Tư mới đột nhiên tỉnh ngộ.

Nha. Rốt cục anh đã hướng cô triển khai trả thù?.

“Học, học học trưởng, anh, anh, anh, tôi, tôi sai lầm rồi, năm đó không nên…một cái tát kia thật không phải là. . . . . .” (⊙v⊙). .

Căn bản không cho cô giải thích xong, anh anh anh. . . . . . Lại đột nhiên có thể cứ như vậy một tay ôm cô.. Sau đó, sau đó là giọng nói tình cảm vô cùng thông qua cái micro nhỏ truyền vào tai mọi người.

“My princess.”

My princess. . . . . . pricess. . . . . . princess. . . . . . .

Trong đầu Trình Ti Tư tựa như lắp đặt bức tường vọng âm, vang vọng vô tận hai cái từ này…….

“Lần này là điệu Tăng-gô. 《Por Un z 》.” .

Trong đám người không biết là tiếng kinh ngạc của ai. Trình Ti Tư căn bản không kịp suy nghĩ, đã bị Khâu Tân nhẹ nhàng đỡ eo, cũng nâng một cánh tay của cô lên đặt ở trên vai anh, cầm một cánh tay khác của cô, dẫn dắt cô linh hoạt dẫm ra một chuỗi bước chân.

Ông trời ơi. Trình Ti Tư bây giờ đầu óc choáng váng, tim đập nhanh kịch liệt, cho nên nhảy lỗi sai chồng chất.

“Buông lỏng.” Khâu Tân dán lên gương mặt của cô, nhẹ nhàng chậm chạp giọng nói đang ở bên tai của cô.”Đi theo tiết tấu của tôi.”

Trình Ti Tư cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng trước mắt tâm tư hỗn độn, như thế nào cũng không có cách nào tự nhiên ứng đối.

“Không nên sợ, có ta ở đây.”

13. Chương 13: Xốc Xếch

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đủ để đi sâu vào lòng người.

Trình Ti Tư nhắm chặt mắt, tận lực làm ình giữ vững bình tĩnh. Trong đầu cũng dần dần hiện ra một đoạn kinh điển trong phim điện ảnh “Scent of a woman”

Tổ hợp nam nữ đang nhảy điệu Tăng-gô tư thế có khác với những điệu nhảy hiện đại khác.

Điệu nhảy Tăng-gô bởi vì được khen là trao đổi bí mật giữa tình nhân, vì vậy hai bên nhất định phải kề sát thật gần nhau, hơn nữa cơ thể phải ma sát lẫn nhau, mỗi một bước nhảy, mỗi một cái động tác, đều giống như uyển chuyển kể ra tình cảm nồng nàn.

Trình Ti Tư biết nhảy điệu Tăng-gô, hoàn toàn là vì lúc đầu xem phim nhìn thấy Frankie mang theo Donna nhảy một đoạn Tăng-gô nổi tiếng kia, Trình Ti Tư cảm thấy Frankie làm điệu Tăng-gô có tính tự do, trầm ổn hữu lực theo logic vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho cô ngay lập tức đã thích cái điệu nhảy này. Mà trong đó khúc nhạc Vi-ô-lông《Por Unz》, cũng chính là bị phiên dịch thành vũ khúc Tăng-gô《Một bước ngắn》kinh điển, đã trở thành một trong những loại nhạc Trình Ti Tư thích nhất.

Trình Ti Tư từ từ lấy lại bình tĩnh dần dần đi vào trong bản nhạc quen thuộc.

Khâu Tân cảm nhận được cô bình phục lại cảm xúc, thì dùng gương mặt thỏa mãn dán dán vào cô, sau đó mang theo nụ cười mê người, vũ động trong đám người, tiêu sái tự nhiên.

Có một nhà văn trên mạng tên là “Lưu trúc mã đích thanh mai” đã nói qua, nếu nhìn thấy một đôi tình nhân nhảy không đồng nhịp, vậy thì điệu nhảy kia cũng sẽ không có nhịp điệu, bởi vì trong khiêu vũ hầu hết có thể nhìn ra được giữa người với người rốt cuộc có ăn ý hay không.

Lúc này Khâu Tân với Trình Ti Tư, đã giống như gắn bó với nhau mấy chục năm, thỉnh thoảng tiến tới va chạm, thỉnh thoảng xoay người lướt đi, bài khiêu vũ này so với bài khiêu vũ kiểu cung đình Châu Âu mới vừa rồi nhất định sẽ được cảm tình nhiều hơn. Không khỏi làm cho khán giả xung quanh tranh nhau thò đầu xem cũng cảm thán: Quả nhiên là người yêu,ngay cả bầu không khí chung quanh cũng trở nên nhu tình rất nhiều.

Một khúc nhạc cuối cùng cũng hết, mọi người rối rít vỗ tay hoan hô. Trình Ti Tư từ trong khuỷu tay của Khâu Tân đứng lên, chỉ cảm thấy cả người dễ chịu, cũng mặc kệ mọi người theo dõi, toét miệng hướng về phía Khâu Tân cười ngây ngốc, làm cho Khâu Tân luôn luôn tình cảm thờ ơ cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó nụ cười khóe miệng không giảm.

Kết quả sau này cũng là thuận theo tự nhiên, không chỉ có đoạt được phần thưởng, còn có người quản lý của Vân Song còn chạy tới hỏi Khâu Tân có muốn vào làng giải trí hay không, bị anh một hơi từ chối.

Trên đường trở về, Trình Ti Tư đang cầm đồng hồ đeo tay có được, vui vẻ không thôi.

“Em giỏi đấy. Tiểu Ti Nhi, không nhìn ra em khiêu vũ giỏi như vậy.”

Ba người bọn Khâu Tân đi ở phía trước, Trình Ti Tư cùng Tiết Mẫn rơi ở phía sau, nghe thấy cô nói như vậy, Trình Ti Tư rất ngượng ngùng.

“Ha ha, là học trưởng lợi hại mới đúng.” .

Tiết Mẫn ôm lấy vai của cô, mắt chứa thâm ý cười nhìn cô.

“Còn nói học trưởng? Chị thấy có phải em nên đổi lại cách xưng hô rồi hay không?”

“A?”

Tiết Mẫn cười sâu xa, hướng về phía bóng lưng Khâu Tân đằng trước ý bảo, “Nhớ sau này phải gọi ông xã đấy. Chị dâu Tiểu Ti Nhi.”

“Chị Mẫn. Chị nói cái gì vậy.”

“Đừng xấu hổ, cùng Nút Áo đại ca quen biết lâu như vậy, bây giờ thật giả chúng ta có thể biết cách phân biệt.” Vẻ mặt của Tiết Mẫn đột nhiên thay đổi có chút nghiêm túc, “Ti Tư, phải biết rằng Nút Áo đại ca trước kia căn bản là không thể nào có chuyện khiêu vũ ở trước mặt mọi người, chứ đừng nói đến chuyện cùng nữ sinh nhảy điệu Tăng-gô, em đừng có nói cho chị biết, vừa nãy lúc khiêu vũ, em không cảm nhận được tình cảm của anh ấy.”

“. . . . . .”

Tiết Mẫn nhìn ra cô xoắn xuýt, sờ sờ đầu Trình Ti Tư, tiếp tục dụ dỗ.

“Yên tâm, yên tâm, mặc dù vẻ mặt của Nút Áo đại ca có một chút thờ ơ, tâm tư phúc hắc một chút, nhưng làm bạn gái của anh ấy sẽ không phải hối hận đâu.”

“Nhưng mà anh ấy. . . . . .”

Trình Ti Tư còn chưa nói hết, Tiết Mẫn đã cướp lời: “Chị dám đảm bảo, Nút Áo lão Đại tuyệt đối là một xử nam nếu như là hàng giả thì cho em đổi lại.”

⊙﹏⊙ mồ hôi. . . . . . Cô có hỏi cái này sao? ?

“Không phải vậy, em là nói. . . . . .” .

“Chị dâu Tiểu Ti Nhi. Em sau này phải thường xuyên tới phòng làm việc nha. Để tránh cho lão đại không có chuyện gì lại hành hạ chúng ta.”

“. . . . . .”

“Còn có a, Chị dâu Tiểu Ti Nhi, em. . . . . .”

. . . . . . . . . .

Được rồi, Trình Ti Tư chính là mơ hồ hiếm thấy như vậy bị đẩy lên vị trí bạn gái Khâu Tân.

Từ trong ký ức phục hồi tâm thần.

Trình Ti Tư để quyển sách trong tay xuống, trời nóng đến mức làm cho người ta phát bực. Trình Ti Tư cũng không biết vì sao trong đầu lại rối loạn như vậy, có lẽ là một ít câu nói của Úc Sóc hồi chiều đi.

Giữa cô cùng Khâu Tân quả thực không giống như nói chuyện yêu đương, nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô đi ? cũng không biết anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhớ tới phản ứng lúc bọn Tiết Mẫn gọi cô là chị dâu, anh không phản đối cũng không thừa nhận, chỉ để lại năm chữ.

“Tuổi cô ấy còn nhỏ”

Lại không nói thêm cái gì nữa, điều này làm cho Trình Ti Tư vốn thích suy nghĩ lung tung lại càng rối loạn hơn.

Đại ca, không nên trêu ghẹo người khác như vậy nha. ~~(ㄒoㄒ)~~.

14. Chương 14: Lửa Nóng

Dù sao có xem sách nữa thì cũng không tiếp thu vào đầu được, đang chuẩn bị tìm một chút chuyện gì để làm, thì điện thoại di động trên bàn lại vang lên, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, phát hiện là mẹ

“Alo, mẹ, sao vậy?”

Đợi điện thoại nghe rõ xong, Trình Ti Tư không chen được vào một câu nói nào, bởi vì Mẹ Trình đang ở đầu bên kia điện thoại bùm bùm ra lệnh một trận xong liền nhanh chóng cúp điện thoại

Cô rất bất đắc dĩ, hơn nữa ở trong nhà mẫu thân đại nhân là lớn nhất cho nên Trình Ti Tư chỉ có thể dựa theo Mẹ Trình chỉ thị, nhanh chóng chạy tới phi trường, chờ đón ở cổng phi trường, từ xa xa địa nhìn thấy một thân ảnh lôi kéo vali đi ra, Trình Ti Tư lập tức vẫy vẫy tay

“Cố Vân Phong.”

Cố Vân Phong thấy Trình Ti Tư, thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đi ra ngoài tới bên cạnh Trình Ti Tư.

“Trình Ti Tư, đã lâu không gặp”

“Đúng vậy a, đã lâu không gặp”

Cười toe toét chào hỏi, vị trước mắt này chính là nhiệm vụ mà Mẹ Trình ở trong điện thoại phân phó cho cô, Cố Vân Phong là đứa con trai một người mi tốt của mẹ cô, lần này anh vừa mới từ nước ngoài trở lại, Mẹ Trình biết được anh sẽ đáp chuyến bay ở thành phố này, liền ra lệnh Trình Ti Tư tận tình chiêu đãi làm tốt vai trò của chủ nhà.

Nhưng mà Trình Ti Tư thật sự rất muốn nói: mẹ à, con gái của mẹ là con thật ra cũng chưa có quen cuộc sống ở nơi đây

“Ti Tư, thật ngại quá, mẹ anh cũng không nghĩ tới dì Đường sẽ gọi điện thoại cho em, thật là đã làm phiền em”

“Không phiền toái không phiền toái, anh chưa quen cuộc sống nơi đây, em tới đón anh là chuyện phải làm ”

Trình Ti Tư cười vô cùng chân chó

Bọn họ hẳn có hơn mười năm không gặp rồi? Nhưng vì cái gì người khác là có thể từ cây cải củ đầu nhỏ ngoại hình chính thức biến thành đại soái ca ngọc thụ lâm phong như hôm nay, mà cô thì vẫn là bé con mũm mĩm ngây ngô của năm đó vậy?

Âm thầm đấm ngực dậm chân, Trình Ti Tư cũng chỉ có yên lặng tiếp nhận một sự thật là người khác tiến bộ còn cô thì dậm chân tại chỗ, cô cùng Cố Vân Phong vừa cười vừa nói, hướng ngoài cỗng phi trường đi tới, nhưng làm sao cô cũng không còn ngờ tới, ở phi trường này đụng phải một người mà cô hoàn toàn không nghĩ sẽ tới đây, dừng nhanh bước chân, trong lúc nhất thời ở nguyên chỗ trợn tròn mắt

“A, ha hả, học trưởng, thật là đúng lúc a.”

“Đúng vậy a, thật là trùng hợp”

Chẳng biết tại sao, Trình Ti Tư cảm thấy phía sau ót của mình có một trận gió lạnh thổi qua, lạnh đến cô phải rụt cổ lại, ngượng ngùng hướng về cô gái phía sau Khâu Tân nhìn thoáng qua

“Ha ha, học trưởng cũng tới đón mi sao?”

“Tiễn người”

“A, tôi đến đón mi của tôi, vị này là Cố Vân Phong, Vân Phong, đây là học trưởng của em, Khâu Tân”

Cố Vân Phong ôn hòa gật đầu với Khâu Tân, nói : “Khâu học trưởng, chào anh”

Ánh mắt Khâu Tân u ám, trầm mặc một hồi lâu mới nhàn nhạt phun ra hai chữ

“Xin chào”

“Ha hả, học trưởng, anh còn có việc bận, tôi không quấy rầy nữa.”

Mang theo nụ cười vô cùng khách sáo, cùng cô gái bên cạnh Khâu Tân bắt chuyện xong, Trình Ti Tư liền khẩn cấp muốn lôi kéo Cố Vân Phong đi

“Trình Ti Tư”

Chẳng qua là còn đi chưa tới hai bước, tiếng nói lạnh như băng của Khâu Tân ở phía sau cô vang lên, khiến Trình Ti Tư cả người run rẫy, quay đầu trở lại, liền đối viện với nụ cười đầy bụng thâm ý của Khâu Tân, sau đó dẫn cô gái kia xoay người rời đi

Để lại Trình Ti Tư đứng nguyên chỗ, sửng sờ nhìn bóng lưng của anh

Dường như lần trước sao anh ta cười như thế, liền xảy ra chuyện nhảy điệu Tăng-gô. Cho nên Trình Ti Tư bỗng nhiên có một dự cảm vô cùng xấu

“Ti Tư?” Cố Vân Phong nhìn vẻ mặt người bên cạnh sững sờ, liền hô một câu, “Em cùng học trưởng này quen thuộc sao?”

” Cái này, xem như thế đi” xem như thôi sao?

Cô ở dưới đáy lòng tăng thêm một câu như vậy, chẳng qua Trình Ti Tư trăm triệu không nghĩ tới, cô bất quá chỉ thuận miệng trả lời một tiếng, nhưng Khâu Tân mắt thấy đã đi cách bọn họ một khoảng cách bỗng đột nhiên dừng bước, sau đó bất chợt xoay người một cái, nhắm hướng Trình Ti Tư còn đứng tại nguyên chỗ bước đi

“Học, học trưởng, anh ”

Trình Ti Tư theo bản năng liền lui về phía sau, nhưng Khâu Tân đã đưa tay chụp tới, trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực, một cái tay khác chế trụ cái ót của cô, cánh môi nóng bỏng đè xuống.

“Ư,ư ”

Này này đây là tình trạng huống gì. . (⊙v⊙)(⊙v⊙)

Cảm nhận được anh hung hăng đè ép môi của cô chà chà hút lấy, song dần dần , Khâu Tân càng trở nên bá đạo, trong lúc Trình Ti Tư biểu lộ trợn mắt hốc mồm, thì anh dễ dàng đưa lưỡi tiến vào, còn cô bởi vì kinh hãi quá độ mà khẽ mở hàm răng, anh liền quét ngang không buông tha bất kỳ địa phương nào , lại còn kéo cô cuối cùng từ trong kinh sợ phục hồi tinh thần lại, theo bản năng muốn né tránh đầu lưỡi của anh đang ở trong hàm răng mình, bắt đầu động tay động chân để thỏa mãn cùng sướng khoái

Trình Ti Tư cảm giác mình sẽ phải hít thở không thông, hai tay đặt ở trên lồng ngực của anh theo phản ứng tự nhiên, muốn đẩy anh ra một chút, nhưng bị Khâu Tân đem cô càng ôm càng chặc, cho đến khi cả hai đều cảm thấy sắp hòa vào nhất thể và Trình Ti Tư đã đầu váng mắt hoa, bụng bỗng cảm giác dị thường như có dòng điện chạy ở mỗi cái góc trong toàn thân, cho đến khi cô thấy tê dại, hoa mắt cả lên.

Không biết qua bao lâu, làm Khâu Tân rốt cục đã rút đi khí lực toàn thân của cô, nên thỏa mãn đem cô buông ra, Trình Ti Tư đã căn bản là phịch một tiếng tựa trong ngực của anh, thở hồng hộc

Quả nhiên, cô hiện tại rốt cục đã hiểu tại sao có vụ án, hôn liên tiếp gây ra án mạng.

“Xem như quen thuộc sao?” Khâu Tân mạn bất kinh tâm đem mắt quét qua Cố Vân Phong đang đứng ở một bên, từ khiếp sợ lúc ban đầu đến vẻ mặt phức tạp hiện tại, anh tuy là đang cùng Trình Ti Tư nói chuyện, nhưng giọng nói thật giống như đang nói cho người khác nghe

“Có từng thấy người quen thuộc biểu diễn nụ hôn nóng bỏng sao?”

Buông lỏng Trình Ti Tư ra, dùng tay thay cô lau sạch dấu vết trong suốt nơi khóe miệng, anh khẽ nhếch môi.

“Tám giờ tối, không gặp không về”

Sau khi Khâu Tân đi, trong đầu Trình Ti Tư oanh một tiếng, rốt cục đã bùng nỗ, mà Cố Vân Phong vẫn đứng ở bên cạnh Trình Ti Tư nhìn vẻ mặt biến hóa của cô, khóe miệng cũng rốt cục cũng lộ ra một nụ cười khổ

Xem ra lần này, hai người mẹ tính toán không thành rồi

15. Chương 15: Mướn Phòng

Tiệc rượu tốt nghiệp đại học, nói toạc ra chính là tiệc quậy phá

Bình thời không dám uống rượu say khướt, không dám cưỡng hôn lộ liễu, không muốn đi cùng hiện tại có thể đi cùng, tóm lại trước kia không dám làm , thì hôm nay cái gì cũng không để ý

Cho nên khi Quảng Lỗi lung la lung lay giơ lên chai rượu ngồi vào bên cạnh Khâu Tân, cũng không thèm để ý sắc mặt bất thiện của anh, hướng chén rượu của anh rót đầy xong, trên mặt anh tuấn liền tràn ngập vẻ u sầu

“Đến đây, Nút Áo. Anh hai sẽ cùng em uống, uống nào. Uống xong muốn cái gì thì làm cái đó.”

Ghế vip ở quầy rượu vốn ồn ào, mà Quảng Lỗi lại là ghé vào bên tai của anh rống ta, chấn động màng nhĩ của Khâu Tân đến đâu, anh khẽ cau mày lé mắt nhìn

“Chu Hạ Tĩnh đâu rồi?”

Vừa nghe cái tên này, quảng Lỗi đại não trống không liễu vài giây, sau đó đột nhiên tựu vỗ bàn nhảy lên

“Chớ cùng ông đây nói đến người phụ nữ này. Cô ta thích thế nào thì làm thế đó. Ta vẫn cứ như vậy thì sao nào?”

A, dám vỗ bàn mắng chửi người rồi, bản lãnh đã tăng lên, Khâu Tân khiêu mi

“Nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi rốt cuộc uống hay là không uống.”

“Ta nói lão quảng nè, ở trường học nếu muốn uống cũng không phải là uống rượu này a.”

Không biết từ đâu có mấy người xông qua đây, đều là những người ngày thường có giao tình không tệ cùng Khân Tân, đẩy nhau mấy cái, nhất thời đem Khâu Tân chen đến ở giữa ghế sa lon, anh lạnh lùng nhìn những kẻ lai giả bất thiện này.

“Ngô Phi, vậy cậu nói xem Nút Áo hẳn là uống rượu gì?”

Ngô phi ngồi ở gần nhất, vẻ mặt cười xấu xa, sau đó cùng với khác mấy người trao đổi vẻ mặt, “Muốn tớ nói à, đương nhiên là Tomorrow rồi.”

Quảng Lỗi mang vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ là đang suy nghĩ anh ta nói là rượu gì, chợt vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ

“Đúng. Tomorrow. Nhìn đâu óc tớ nè, làm sao lại đem chuyện này quên đi.”

Quay đầu, ở khoảng cách gần vỗ vào bả vai của Khâu Tân, “Nút áo, phải nhớ lúc ban đầu cậu còn thiếu chúng ta một chén rượu đấy. Ngày đó nếu không phải đột nhiên nhảy ra một con nhóc, cậu đã không thể có thể chạy thoát. Như vậy đi, ngày hôm nay cũng không làm khó cậu, ban đầu ở trận đó mấy đàn anh đây, tha cho cậu như vậy, theo lý cũng nên nợ chúng ta mỗi người một chén, tổng cộng bảy chén, vậy thì hôm nay cùng nhau trả một lần, như thế nào?”

Khâu Tân trầm mặc, bởi vì căn bản không có phần để anh trả lời, một đám người điên cũng đã hưng phấn mà phụ họa đề nghị của Quảng Lỗi.

“Nút áo, như thế nào, có dám hay không hả..?”

Khâu Tân nhìn vẻ mặt vô lại của cậu ta, rồi nhìn quanh một vòng đám người đang chờ xem náo nhiệt bên cạnh này, thì trầm mặc một lúc lâu, đang muốn mở miệng, thì nghe thấy một giọng điệu yếu ớt hỏi thăm

“Các vị, quấy rầy một chút”

Trình Ti Tư đứng ở bên cạnh Ngô Phi, thấy mấy người bọn họ đều nhìn về mình, thì vẻ mặt co quắp, vội vàng ngượng ngùng cười nói: “Ha hả, thật ngại quá, tôi tìm người”

Quảng Lỗi ngó chừng Trình Ti Tư, cảm giác, cảm thấy nhìn quen mắt lắm, nhưng phút chốc làm sao cũng nhớ không nổi cô là ai, Ngô phi đứng cách Trình Ti Tư gần nhất bỗng nhiên ồ lên một tiếng

“Cô không phải là cái người bỗng nhiên tới.”

Trình Ti Tư vẻ mặt mê mang, vừa định mở miệng hỏi, thì Khâu Tân trầm giọng nói: “Tới đây ngồi”

“Nha”

Chánh chủ lên tiếng rồi, Trình Ti Tư vội vàng cẩn thận lướt qua những người khác đi tới bên cạnh anh, lập tức có người nhường chỗ ngồi bên tay phải của Khâu Tân cho cô, cô vội vàng nói cám ơn rồi ngồi xuống, những ánh mắt mập mờ chung quanh cũng đều bắn tới đây.

“Thế nào, lão Khâu, còn không giới thiệu một chút?”

Không biết người nào lên tiếng trước, Khâu Tân vẫn bình tĩnh như cũ, tùy ý trả lời: “Trình Ti Tư”

“Trình Ti Tư?” Quảng Lỗi cố gắng hồi tưởng đến cái tên này, thật giống như đã nghe qua ở đâu, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, hai mắt nhất thời sáng lên nói: “Ôi uy. Thì ra là cô chính là chị dâu Tiểu Ti Nhi mà Mẫn Mẫn bọn họ vẫn nói a.”

“Đại tẩu? Không phải đâu, lão Khâu, cậu có bạn gái rồi? .”

Khâu Tân không nói chuyện, chẳng qua là dùng một loại ánh mắt “Ngươi có ý kiến” quét một vòng xung quanh, không khỏi làm ọi người trong lúc dâng trào một trận ầm ĩ.

Mắt thấy bọn họ càng rống càng khoa trương, điều này làm cho Trình Ti Tư ngồi ở bên cạnh lúng túng không dứt, Cô có phải là không nên tới không? Nhìn trộm Khâu Tân bên cạnh, nhưng nếu như không tới, cô hẳn sẽ chết thảm hại hơn Bỗng nhiên lại nhớ tới một màn ở phi trường lúc xế chiều, trên mặt nhất thời nóng lên, may là chung quanh rất tối, cho nên không có ai phát hiện

Cô cảm giác mình trước mắt vẫn không nên lên tiếng mới là tốt nhất, ánh mắt quét đến một vài ly rượu màu xanh trên bàn, không khỏi thuận miệng nói thầm một câu: “Đây là rượu gì vậy? Thật xinh đẹp”

Thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị người ngồi ở bên cạnh nghe thấy được, nên thuận miệng đáp một câu

“Rượu này gọi là Tomorrow”

“Tomorrow? Tại sao lại gọi cái tên này?”

“Bởi vì uống một ly là bị giết chết ngay, chờ sao khi em biết tại sao, thì đã là ngày mai rồi” Ngô phi giải thích, rồi bỗng nhiên lại như nghĩ đến cái gì, nhìn Trình Ti Tư cười đến khó lường: “Chị dâu, rượu này tại sao có tên gọi này, chị không phải là người rõ ràng nhất sao?”

“Hả?”

Trình Ti Tư trợn mắt to con ngươi không hiểu ra sao, cũng không rõ ý tứ của anh

Ngô phi cũng mang vẻ mặt giảo hoạt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy Khâu Tân gọi anh một tiếng, theo bản năng liền quay đầu nhìn lại, thì phát hiện lúc này Khâu Tân đã nhận lấy ly rượu đặt ở trong tay Quảng Lỗi, hơn nữa đang dùng một ánh mắt kỳ quái không cách nào hiểu được mà nhìn anh, điều này khiến cho điếu thuốc Ngô phi đang cầm trong tay cũng âm thầm run lên, có loại cảm giác lính quýnh chạy lên não

Khâu Tân đi tới chỗ trống bên cạnh anh ngồi xuống, mang ly rượu đem đến gần mình rồi kề sát vào bên tai anh không biết nói những thứ gì, chỉ thấy Ngô Phi sau khi nghe xong, nhất thời vẻ mặt liền nhăn lại nhìn Khâu Tân, mà Khâu Tân thì phảng phất như không nhìn thấy, sau khi rời đi từ bên tai anh vẫn không quên mang theo nụ cười thân thiện vỗ vỗ bờ vai của anh

“Rượu này, cậu nói xem tớ uống hay không uống đây?”

“A, ha hả, đây là ly rượu của tớ, tớ thấy hay là thôi đi”

“A, phải không?” Lại dùng ánh mắt từ từ quét nhìn những người khác một lần nữa, “Vậy những ly còn lại thì sao?”

“Đều không cần rồi. .”

Ngô Phi không chút do dự thay những người khác quyết định, cũng lập tức khiến người bên cạnh bất mãn, vừa muốn phản đối hai câu, thì đều bị Ngô phi lên tiếng ngăn cản, mấy người ngồi gần anh nhất đều kề tai nhau, nhỏ giọng nói thầm, sau một lúc, những người vẻ mặt cũng biến hóa giống vậy, rồi rối rít hướng về phía Khâu Tân lắc đầu khoát tay, kiên quyết không để cho anh ta động đến ly rượu nào trên bàn.

“Nhưng, thế thì không tốt lắm đâu, dù sao cũng là tớ nợ mọi người ”

“Không sao, không sao, đúng lúc chúng ta đều khát.” Vừa nói Ngô Phi liền túm lấy ly rượu trong tay của anh, ừng ực mấy cái, đã uống một nửa ly vào bụng. Những người khác nhìn Ngô phi như vậy, tất cả cũng không nói lời nào, vội vàng các cầm lấy một ly ngửa đầu rót xuống

Nhìn bọn họ tranh nhau uống rượu như vậy, Trình Ti Tư ngồi bên cạnh Quảng Lỗi đang bất động cũng cùng u mê, đây là tình huống gì hả?

“Ha ha, lão Khâu, rượu cũng uống rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy cậu cùng chị dâu nữa, hai người từ từ nói chuyện, chúng ta trước hết đi sang bên cạnh chơi”

Mấy người họ đều để chén rượu xuống, đứng dậy bước chân như đi trên đám mây, Quảng Lỗi nhìn một chút mấy vị trí trống trãi trên ghế sa lon, với vẻ mặt kinh ngạc

“Nút áo, ngươi cùng bọn họ đều nói cái gì?”

“Muốn biết?” Khâu Tân miễn cưỡng ngồi trở lại bên cạnh Trình Ti Tư, hướng anh ngoắt ngoắt tay: “Tới đây, tớ cho cậu biết”

“Hừ. Tớ mới không rút lui đâu. Tớ bất kể, ly này của tớ cậu phải uống là chắc rồi.”

“Như vậy a. Vậy cũng tốt, vốn còn muốn nói cho cậu biết Chu Hạ Tĩnh đang ở một lầu đợi đâu rồi, cậu nói không sao cả, vậy thì thôi”

Quảng Lỗi vốn mang bộ dáng cuồng ngạo “Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai” (Một người giữ quan ải đã đủ, vạn người có xông vào cũng không thể phá), bởi vì một lời không mặn không nhạt lời của Khâu Tân, khiến anh đột nhiên cứng ngắc, động tác giơ cái ly cũng cứng ngắc theo, sau đó ở trong nháy mắt liền vỡ thành mảnh nhỏ, rồi vội vội vàng vàng để cái ly xuống mà xông ra ngoài, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng nữa.

Cho nên cả toàn cảnh vào lúc này trở nên hết sức quỷ dị, cả ghế con, ghế sa lon cũng chỉ còn dư lại Trình Ti Tư cùng Khâu Tân hai người.

Trình Ti Tư cứng còng thân thể, còn không có từ trong tình trạng hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, thì đã nghe thấy giọng Khâu Tân lãnh đạm.

“Em tới trễ”

“Ha hả” Trình Ti Tư giả bộ ngu, một hồi lâu mới toát ra câu ông nói gà bà nói vịt: “Học trưởng, anh thật là lợi hại”

Khâu Tân khẽ nghiên thân thể, đưa tay bám lấy đầu, rất hứng thú mà nghiên mặt nhìn cô.

“Nga? Làm sao mà lợi hại đây?”

“ Ách ~~(╯﹏╰) , không biết ”

“ ”

“Nhưng vừa rồi anh đã nói cái gì với bọn họ a? Tại sao bọn họ lại đột nhiên giống như bị trúng tà thế, hình như đều rất sợ anh?”

Khâu Tân nhàn nhạt quét cô một cái, sau đó dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh nói ra một câu.

“A, cũng không còn cái gì, chỉ là uy hiếp bọn họ thôi”

Được rồi, Trình Ti Tư, hoàn toàn xốc xếch.

“Đi”

Còn không đợi Trình Ti Tư quấn quýt xong, Khâu Tân dứt khoác đứng dậy.

“A? Đi đâu?

“Em không trở về trường học sao? Hay là em muốn tối nay ở bên ngoài mướn phòng?”

16. Chương 16:

Ra khỏi quầy rượu, mắt đuôi Khâu Tân quét nhìn cái trán đầy mồ hôi cùng bộ dáng cau mày phiền muộn của cô, dù chưa thốt ra một tiếng, nhưng đã trực tiếp đi vào một tiệm tạp hóa, đến khi anh đi ra ngoài , thì trong tay đã ôm nhiều túi nhựa.

“Wow. Làm sao mà mua nhiều như vậy?”

Nhìn một túi đồ uống lạnh cùng kem, Trình Ti Tư mở to mắt hỏi thăm

“Sợ một người ăn hai phần thịt bò, cùng một cây kem không đủ”

” (─ ─|||)”

Trình Ti Tư: ta nhịn ngươi

Lấy ra một cây kem, nhanh chóng bóc ra ăn, nhất thời một cổ mát mẻ đem nóng bức trên người cô giảm bớt không ít, Khâu Tân nhìn cô ăn kem mà có thể mặt mày hớn hở, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, người này, thật đúng là dễ nuôi.

“Cái gì kia, em nghe chị Mẫn nói, Hạ Tĩnh học tỷ cũng là một thành viên làm chung phòng làm việc hả?”

Trình Ti Tư bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi Khâu Tân mà không có suy nghĩ nhiều, khoác túi lên cùng cô sóng vai đi ở dưới ánh đèn đường, thuận miệng đáp.

“Ừ”

“Vậy ” Trình Ti Tư liếc nhìn sắc mặt người bên cạnh, suy nghĩ một chút, sau đó liền lấy hết dũng khí nói: “Vậy học trưởng, anh có thể giúp em nhờ cô Trương ký tên không?”

Khâu Tân quay đầu nhìn cô

“Em biết cô ấy là ai?”

Trình Ti Tư gật đầu thừa nhận

“Thật ra thì em đã sớm biết rồi, chỉ là không dám cùng cô ấy nói thẳng, sợ sẽ khiến cô ấy khó xử, nhưng học trưởng anh thì khác, anh cùng cô ấy quan hệ tốt, lại là đồng nghiệp, tóm lại sẽ dễ dàng hơn một chút. Cho nên cầu xin nhất định phải giúp em xin chữ ký cô ấy, có được hay không?”

Khâu Tân im lặng không lên tiếng, khiến Trình Ti Tư nóng nảy, cho là anh không muốn

“Học trưởng, em thật rất thích cô ấy. Từ khi bắt đầu tiếp xúc đề tài phối âm trên internet, trừ thích nhất là “ Phỉ Thạch Chi Tâm” ra, thì ‘ nhất tâm đồng quy ’ và những cv khác làm cho em nghe, muốn ngừng mà ngừng không được. Cho nên khi em biết Hạ Tĩnh học tỷ chính là cv nổi danh lừng lẫy Tâm Bình hòa, thì em rất kích động. Cho nên van cầu học trưởng, giúp đỡ chút nhé?”

“Em, thật thích nhất ‘Phỉ Thạch Chi Tâm’ sao?”

Người này làm sao hỏi lại mà không trả lời a.

“Đúng vậy a, em cảm thấy được cõi đời này hẳn là tìm không ra người đàn ông thứ hai giống như anh ấy vậy, chỉ cần để em nghe thanh âm thôi, thì đã hoàn toàn bị anh ta câu hồn đi rồi a.”

Thành thật trả lời, lại không phát hiện chính là ánh mắt Khâu Tân đột nhiên trở nên thâm thúy, mà sắc mặt của anh cũng đã lạnh như băng sương

“Học trưởng?”

Không để ý tới cô

Hơn nữa khi trở lại trường học, Khâu Tân nhìn nhưng cũng không có cùng cô đã nói nửa câu, đem cô đưa tới lầu dưới của phòng ngủ thì thẳng bước rời đi, điều này làm cho Trình Ti Tư rất là buồn bực, cô lại làm gì chọc tới anh chứ?

Liên tiếp mấy ngày, Khâu Tân cũng không có liên lạc với cô. Điều này làm cho Trình Ti Tư vốn đã phiền muộn, hiện tại ngồi ở phòng ngủ càng thêm phiền não , mỗi lần hướng về phía điện thoại di động, rồi lại thật sự không biết nên chủ động cùng anh nói cái gì, cho nên cứ như vậy khẽ kéo dài tới cuộc thi cuối kỳ của bọn anh kết thúc.

Mặc dù đại học khi thi xong, chẳng khác nào tự do rồi, nhưng Trình Ti Tư vẫn ở lại trường học, mãi cho đến một buổi tối cách ngày trường học chính thức nghỉ hè một ngày, trong ký túc xá cũng chỉ còn lại có Trình Ti Tư cùng Úc Sóc là không có về nhà

Ở trong phòng ngủ không biết cô đã than thở đến lần thứ bao nhiêu rồi, Trình Ti Tư cảm giác, cảm thấy mấy ngày qua không có tin tức của Khâu Tân tựa như mất đi cái gì vậy, cảm giác trong lòng trống trơn, còn mang một bộ dáng muốn chết không xong, để cho Úc Sóc khinh bỉ nhìn cô không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi.

Lười nhìn lại cô, Úc Sóc mở ra Computer, lên internet liền vào kênh YL quen thuộc, theo thói quen liền mở ra bảng xếp hạng cv trên kênh YL ra xem một chút, cũng chỉ nhìn một cái, liền hét to một tiếng, làm cho Trình Ti Tư cũng sợ hết hồn

“Làm cái gì thế. Hơn nửa đêm rồi muốn hù chết người a? .”

“Ti Ti, ngươi mau tới đây nhìn.”

Trình Ti Tư bị cô làm cho ngạc nhiên, cũng hiếu kỳ hơn, đi tới bên cạnh cô, hướng màn ảnh Úc Sóc chĩ nhìn lại, nhất thời cũng sửng sốt

“Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Thạch đại nhân nhà ta không phải là xếp hạng thứ ba lại rớt xuống thứ sáu rồi?” Hơn nữa không chỉ là bảng xếp hạng chính thức, thậm chí còn có bảng cv khán giả yêu thích, bảng PK, và bảng xếp hạng cv PK thực lực lớn…, Phỉ Thạch Chi Tâm của cô đều bị thua rất thảm

“Ta cũng rất muốn biết a. Ngay cả Tâm Khẩu Bố Y luôn luôn chiếm cứ NO1 không ngã, cũng trở thành tên thứ hai. Tại sao lại như vậy?”

Đúng vậy a, tại sao lại như vậy, rõ ràng tuần trước, các cô nhìn qua còn không phải là như vậy a. Làm sao mới ngắn ngủn không tới mấy ngày thời gian, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất thế?

Trình Ti Tư nhất thời nổi giận, ngay tiếp theo tâm tình uất ức mấy ngày liên tiếp trong nháy mắt cũng bộc phát

“Tìm được rồi.” Úc Sóc nhìn màn ảnh Computer, nhanh chóng đọc lên: “Người đứng ở vị trí đầu bảng mới nhất- Khâu Nhân Tâm Huyền là cv đang hot nhất tính đến thời điểm hiện nay, trên mạng nói anh là mấy ngày hôm trước đột nhiên mới xuất hiện ở YL , không chỉ dùng một ca khúc biểu hiện liền dễ dàng lấy được cv danh hiệu NO 1 mới nhất, lại còn một mình khiêu chiến các đại thần trên bảng xếp hạng, hơn nữa, nhất là đối với Phỉ Thạch Chi Tâm, thì anh ta châm chích cực độ, rõ ràng chỉ vẻn vẹn có mấy ngày thời gian liền đem khúc nghệ của Phỉ Thạch Chi Tâm từng diễn qua, nhất nhất vượt qua, ngoài ra còn ở trên YL hạ chiến thư đến bảng xếp hạng mà Phỉ Thạch Chi Tâm đang lọt vào, cũng ở kênh thế giới công khai PK”

“Cái gì? .”

“A. Ti Ti, mau lên mạng đi, internet nói tối nay bọn họ sẽ PK, hơn nữa còn lập tức sẽ bắt đầu.”

Trình Ti Tư vừa nghe, thì không nói hai lời lập tức ngồi trở lại, đi mở Computer, bằng tốc độ nhanh nhất đi lên kênh công cộng YL PK, lúc này nó đã sớm người đông như trẩy hội, trên kênh nói chuyện chung với nhau bình luận lại càng không ngừng nổ tung, tiếng nói hưng phấn kịch liệt ùn ùn nhảy ra.

【 Thu Phong Tao Dương: ngoan ngoan. Vị đến khiêu chiến đại thần này rốt cuộc là từ đâu nhô ra thế? 】

【 Lục Nguyệt Phi Sương: tóm lại không thể nào là từ trong bụng mẹ nhô ra . Bằng không làm sao lại không có đầu óc đến khiêu chiến Thạch đại nhân của chúng ta, không phải sao? 】

【Hồng Hạnh ở đầu tường: không có đầu óc mới chính là phế thạch chi tâm. Đại thần chúng ta vừa xuống núi liền quét ngang các đại bảng, thực lực như thế, thì phế Thạch chi tâm ngay cả liếm phân dưới giày cho anh cũng không đủ】

【 Lục Nguyệt Tình Thiên: đồ Hồng Hạnh lẳng lơ. Trong miệng mi phun bậy cái gì. Dám chửi bới Thạch đại nhân chúng ta à, mi cho rằng mi rất lợi hại sao? Khâu nhân tâm huyền là đồ bỏ đi đồ bỏ đi. 】

【 Thổi bất động: dám mắng Khâu đại của chúng ta, phế Thạch n phần, các ngươi chỉ là không muốn đối mặt với sự thật đen tối thôi . . 】

【 Vô Số: ta có thể nói không, thật ra thì cả hai vị đại nhân ta đều rất yêu a 】

【 rầu rĩ không vui: ta cũng vậy đều yêu cả hai ngang qua nhau】

【 khuynh thành: Ủng hộ Phỉ Thạch Chi Tâm. . Khâu Nhân Tâm Huyền đi xuống. 】

【 Ti Ti động tâm: Ủng hộ Phỉ Thạch Chi Tâm. . Khâu Nhân Tâm Huyền đi xuống. 】

【 Ti Ti động tâm: Ủng hộ Phỉ Thạch Chi Tâm. . Khâu Nhân Tâm Huyền đi xuống. 】

“Ti Ti, mi đừng bình luận nữa ”

“Nhưng mà ta không nhịn được. .”

Úc sóc trợn trắng mắt, mà Trình Ti Tư không có phát hiện cô ấy đang muốn nói gì rồi lại thôi .

Liều mạng, chẳng qua là nhìn chằm chằm màn ảnh Computer như cũ. Mà cũng vào lúc này, Trình Ti Tư còn không thể biết đến, tất cả những chuyện xảy ra kế tiếp sẽ khiến cho cô hoàn toàn thay đổi.

“Em nói cõi đời này sẽ không tìm ra được người đàn ông thứ hai có giọng nói giống như Phỉ Thạch Chi Tâm, chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể bị anh ta hớp hồn, nên tôi muốn PK anh ta, trở thành một người duy nhất trong lòng người kia”

Nghe thế, Trình Ti Tư chợt đưa tay che kín miệng của mình, không thể tin được.

Anh anh anh anh

“Còn có, tôi muốn nói cho cô ấy biết, hình tượng ngoài đời của Phỉ Thạch Chi Tâm và trong cv có sự khác biệt vô cùng lớn, anh ta cẩu thả, thích vứt đồ bừa bãi, không thường thu dọn gian phòng, tùy chỗ ném loạn giấy vụn, hơn nữa khi uống rượu say còn có thể vỗ bàn la hét bạn gái của mình.”

“Wey wey Wey. . cậu đủ rồi a. Nút áo lão Đại, không nên khi dễ người như vậy T^T ”

Ầm

Trình Ti Tư đầu óc trống rỗng, trợn mắt há mồm, khi nghe giọng nói truyền ra không phải là thanh âm quen thuộc của Phỉ Thạch Chi Tâm.

Hiện tại cô mới nhớ tới, cái thanh âm này cô đã nghe qua, chính là Quảng Lỗi gặp ở quầy rượu lúc đó.

Cho nên nói, Cho nên nói Khâu Nhân Tâm Huyền thật sự là Khâu Tân sao?

Âm hưởng yên lặng hồi lâu, một lúc sau giọng của Khâu Nhân Tâm Huyền vang lên lần nữa

“Câu nói sau cùng, nếu em nghe được đoạn đối thoại này, thì hãy nhận điện thoại của anh.”

Nói ra lời này xong, tên của Khâu Nhân Tâm Huyền liền biến mất ở trên đài PK, Trình Ti Tư ngây ngốc ngó chừng màn ảnh mất vài giây, thì điện thoại di động liền điên cuồng vang lên

Trình Ti Tư bị dọa đến không dám đụng vào điện thoại, trợn to hai mắt nhìn điện thoại trên mặt bàn đang run lên.

“Nghe không”

Úc Sóc bình tĩnh nhìn cô

“Mi, mi cũng biết?”

Úc sóc gật đầu

“Hạ Tĩnh học tỷ nói với ta, còn bảo ta hôm nay nhất định phải kéo mi lên YL”

Trình Ti Tư sửng sốt, đầu óc một chút không chuyển đổi được, đây rốt cuộc là tình huống gì.

“Ti Ti, mi đừng phủ nhận nữa, thật ra thì lúc bắt đầu mi cũng đã rất quan tâm học trưởng”

Cô rất quan tâm? Có sao? Trình Ti Tư mang vẻ mặt mờ mịt, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại.

Cô nhớ được kể từ khi ở trường thi đánh anh một cái tát xong, Trình Ti Tư sau khi trở về không hiểu ra làm sao, lại nhớ tới khuôn mặt ngỡ ngàng của anh. Vốn cho là mình sẽ không còn có cơ hội gặp gỡ anh nữa, lại không nghĩ đến cô lấy được chứng nhận. Một khắc kia cô bỗng nhiên bắt đầu sinh ra quyết tâm, nhất định phải thi đậu, chỉ vì gặp lại được anh

Cô được như mong muốn rồi, nguyên tưởng rằng vào Đại học là có thể lần nữa gặp anh, nhưng lại không nghĩ rằng, khi cô tìm hết cả phòng làm việc của thầy giáo chuyên môn, cũng không còn nhìn thấy qua thân ảnh của anh, một khắc kia cô có cảm giác rất mất mác

Loại này tâm tình vẫn kéo dài lớn nhưng cũng mau kết thúc, nên có một lần cô đi tham gia hội ái hữu do xã đoàn của trường học cử hành, trong quán rượu, cô nhìn thấy một thân ảnh rất giống anh, sau đó lại phát hiện thật sự là anh. Một khắc kia, trong lòng Trình Ti Tư không thể che hết hưng phấn cùng vui vẻ , giả vờ khiêu vũ nổi bậc, chẳng qua chỉ là hy vọng có thể hấp dẫn được ánh mắt của anh, nhưng lại không ngờ anh không thèm nhìn tới bên này đã cùng bạn bè đứng ở bên quầy bar trò chuyện với nhau. Trình Ti Tư có loại cảm giác không cam lòng khi bị quên lãng, có lẽ là do không khí cùng hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, cũng có thể là do độ cồn trong rượu thúc dục, cô liền to gan xông lên trước, một thanh túm lấy ly rượi đặt ở trước mặt anh, ngửa đầu uống cạn, nhưng do cô đánh giá thấp độ cồn mãnh liệt trong chiếc ly xinh đẹp kia, cước bộ còn không có bước ra thì đã thẳng tắp té xuống. Nhưng may mắn là vào lúc ý thức cuối cùng còn sót lại, cô biết mình được anh đỡ lấy.

Tiếp sau đó anh trở thành thầy dạy bọn họ vào năm thứ hai, tiếp theo cô cùng anh có liên hệ dây dưa, giờ phút này Trình Ti Tư nhớ đến đó, hẳn là không có lý do để phủ nhận mình không cần anh nữa.

Trong nháy mắt khi điện thoại di động vang lên tiếng chuông cuối cùng, Trình Ti Tư liền ôm lấy nó nghe điện thoại

“Alo”

“Không cho phép thích anh ta”

“ ”

“Không cho phép thích anh ta nữa ”

Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng kia phảng phất như đang ở bên tai của cô. Trình Ti Tư không nhịn được nữa, tay nắm điện thoại siết chặc từng chút một.

“Khâu Tân . Em muốn gặp anh”

Đầu kia yên lặng hồi lâu, tiếp theo liền trầm giọng mở miệng

“Anh tới ngay”

Cúp điện thoại, Trình Ti Tư lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhưng khi cô vừa bước tới lầu dưới của phòng ngủ, đã nhìn thấy dưới đèn đường, xa xa có bóng người thực vui vẻ nhanh chóng hướng cô chạy tới

“Khâu Tân”

Lời còn chưa dứt, Khâu Tân không nói hai lời đè lên môi của cô. Kéo cô ra khỏi ánh đèn đường, trốn vào phía sau một cây cổ thụ cao lớn ở bên cạnh ký túc xá, đem cô tựa ở trên cây cao, lửa nóng không ngừng dâng lên.

Anh hôn rất bá đạo, dường như muốn đem cô ăn hết, Trình Ti cảm giác thân thể của anh và mình dán chặc vào nhau, ngoài ngượng ngùng ra, tim cũng tràn đầy hạnh phúc.

“Trình Ti Tư, nếu em còn dám thích người khác, anh sẽ ăn em”

“ ” Trình Ti Tư âm thầm trợn trắng mắt, nụ cười nơi khóe miệng cũng không thể che hết “Vậy anh cũng không được tùy tùy tiện tiện lên tiếng cho người khác nghe nữa”

Khâu Tân cau mày.

“Vậy em muốn biến bạn trai em thành câm à?”

” Em nói là lên tiếng như ở trên sân khấu lần trước, còn có lần này ở trên YL, dùng thanh âm hấp dẫn người khác. Muốn hấp dẫn, cũng chỉ cho phép hấp dẫn một mình em”

Khâu Tân nhếch lên khóe miệng, vuốt ve gương mặt của cô, dùng giọng nói điên đảo chúng sanh ở bên tai cô nói.

“Tốt”

Trình Ti Tư cả người chấn động, cảm giác có dòng điện từ lòng bàn chân chạy thẳng vào trái tim, đẹp tuyệt, làm cho cô kìm lòng không đậu chủ động ôm lấy eo của Khâu Tân, đem mặt chôn ở trong hõm vai anh, hạnh phúc tràn đầy

“Ti Ti, biết tại sao đem 《Por Un z 》 phiên dịch là 《 một bước ngắn 》 không?”

Trình Ti Tư lắc đầu, Khâu Tân cười, dùng giọng nói cuốn hút đặc biệt để sát vào bên tai của cô, thấp giọng nói: “Điệu Tăng-gô là em tiến anh lui, mặc dù khoản cách giữa chúng ta vĩnh viễn chỉ có một bước, nhưng đây cũng là sự phù hợp hoàn mỹ nhất thế giới, mà loại phù hợp này cũng chỉ có lẫn nhau mới hiểu”

“Em hiểu”

Khâu Tân không nói thêm lời, im lặng ôm chặc lẫn nhau, dùng tư thế thân mật nhất, hoàn mỹ và phù hợp nhất.

Dưới màn đêm, nhè nhẹ tiến vào lòng nhau.

TOÀN VĂN HOÀN

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nhe-nhe-vao-long-anh